



รวมข่าววันเสาร์

ข่าววันนี้
รู้วันนี้

ข่าวประจำวัน ที่ 6 พฤศจิกายน 2564

ข่าว สนง.กต. (Press Release)

ที่	ข่าว สนง.กต. ที่	เรื่องหัวข้อข่าวหน้า
1	115/2564	สืบทัดเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ข่าว สนง.กต. (Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่

ที่	ข่าว สนง.กต. ที่	เรื่อง	สื่อ	หัวข้อข่าว	หน้า
1	115/2564	สืบทัดเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ช่อง 7 HD	กต.ชี้แจงสืบทัดเลือกตั้ง อบต. ป้องกันการใช้สิทธิ สับสน มีมาตรการป้องกันบัตรปลอม	10
			ผู้จัดการออนไลน์	กต.แจงสืบทัดเลือกตั้ง อบต.กัน ใช้สิทธิสับสน มีมาตรการป้องกันบัตรปลอม ชี้ตอนเทศบาลก็ไร้ปัญหา	11
			แนวหน้า	กต.แจงเหตุข้อวิสัยเลือกตั้ง อบต. ไม่ต้องห่วง มาตรการเข้มป้อง'บัตรปลอม	12

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	ไทยรัฐ ออนไลน์	กต. เตือน ห้ามใช้บัตรเลือกตั้ง อบต. อื่น ลงคะแนน ฝ่าฝืน ระวังเจอโทษ	13
2	ช่อง 7 HD	ประชาชนเตรียมเลือกตั้ง อบต. เกินร้อยละ 50	14
3	บ้านเมือง	กต.สำรวจใจคนท้องถิ่น 80 % ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.	15

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
4	แนวหน้า	กกด. เตือนผู้สมัคร อบต. หาเสียงผ่านสื่อโซเชียลได้ไม่เกิน 6 โมงเย็น วันที่ 27 พ.ย.	17
5	ไทยรัฐ ออนไลน์	ให้หาเสียง เลือกตั้ง อบต. ทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ ถึง 6 โมงเย็น 27 พ.ย. 64	18
6	ไทยรัฐ ออนไลน์	นายกฯ ลงนามตั้ง ส.ส.นครสวรรค์ "นิโรธ" นั่งประธานวิปรัฐบาลคนใหม่แล้ว	19
7	พีพีทีวี HD 36	"ประยุทธ์" เซ็นตั้ง "นิโรธ สุนทรเลขา" นั่งประธานวิปรัฐบาลคนใหม่	20
8	แนวหน้า	ด่วนที่สุด! 'บิ๊กตู่' เซ็นแต่งตั้ง 'นิโรธ' นั่งประธานวิปรัฐบาล	21
9	โพสทูเดย์	"ประยุทธ์" เซ็นตั้ง "นิโรธ" นั่งประธานวิปรัฐบาล	22
10	โพสทูเดย์	ฝ่ายค้านเล็งยื่นชกพอกโดยไม่ลงมติปลายเดือน พ.ย.	23
11	กรุงเทพธุรกิจ	ปชป. รีเทิร์น! ลูกพรรคชู "มสธ.โพล" อวย "จรินทร์" นั่งนายกฯ-ผู้เลือกตั้งใหญ่	24
12	ไทยรัฐ ออนไลน์	ผลโพล มสธ.เผย คนกรุงฯ อยากได้ "จรินทร์" เป็นนายกฯ คนต่อไป "อึ้งอึ้ง" รังทำย	25
13	ข่าวสด ออนไลน์	อดีต ส.ส.-ผู้สมัคร ปชป.อีสาน ชู 'จรินทร์' นายกฯ คนต่อไป คาดพลิกโฉมการเมืองครั้งใหญ่	29
14	แนวหน้า	มสธ.เผยผลสำรวจคนกรุง 'จรินทร์' นำโด่ง เหมาะสมนั่งนายกฯคนต่อไป	30
15	ผู้จัดการ ออนไลน์	ไร้ความเที่ยงตรง! "ธีรภัทร์" รับไม่ได้โพลอ้าง "จรินทร์" เหมาะนั่งนายกฯ โพลล์ลาออกที่ปรึกษาโพล ม.สุโขทัย	35
16	ช่อง 7 HD	"ศรีสุวรรณ" ยื่น กกด. สอบ "สส. พปชร." ช่วยผู้สมัคร อบต.หาเสียง ผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นหรือไม่	36
17	คมชัดลึก	สมชัย แนะ ร้อง กกด. ปมคลิปว่อน ชี้ "ส.ส. วีระกร" ช่วย อบต. หาเสียงหรือไม่	37
18	คมชัดลึก	"วีระกร คำประกอบ" ยืนยันแค่ลงโม้ ไม่ได้ช่วยผู้สมัคร อบต. นครสวรรค์หาเสียง	38
19	ผู้จัดการ ออนไลน์	"สมชัย" จี้ กกด.พิจารณาปม "วีระกร" ช่วยหาเสียง อบต.ชี้เหตุเกิดแล้วรู้กันทั่ว ชูไม่ทำละเว้นหน้าที่	39
20	ผู้จัดการ ออนไลน์	"พีศรี" ไม่พลาดยื่น กกด.สอบ "วีระกร" ช่วยหาเสียง อบต.ผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นหรือไม่	40
21	ไทยรัฐ ออนไลน์	6 พ.ย. "บิ๊กป้อม" ลงนราธิวาส ประชุมจัดตั้งสาขาพรรค จับตามีคนย้ายชบ พปชร.	41

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
22	มติชน ออนไลน์	เลือกตั้ง อบต.หนองบัวศาลา ส่อเดือด! ชาวบ้านยื่นถามผู้ว่าฯ คืบหน้าจัดการวินัยผู้สมัครพร้อมพวก	42
23	ไทยรัฐ ออนไลน์	"เรื่องไกร" ร่อนหนังสือถึง "บิ๊กตู่" บี ปรับ "นิพนธ์" พันตำแหน่ง มท. 2	44
24	โพสทูเดย์	เพื่อไทยลุ้นหากเป็นรัฐบาลคนรุ่นใหม่มีที่ยืน	45
25	เดลินิวส์	เพื่อไทย ฟุ้งชนะเลือกตั้งเป็นรัฐบาลผ่าตัด 4 โครงสร้างเศรษฐกิจ-สังคม เปิดพื้นที่คนรุ่นใหม่	47
26	โพสทูเดย์	ราชกิจจาฯ รับรองจดทะเบียนจัดตั้ง "พรรคไทยภักดี" -หมอวรงค์ หั่วหน้า	48
27	ข่าวสดออนไลน์	โคราช อบต.ท่าลาด เติมนรณรงค์ ชวนปชช.ใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้นำ-สมาชิก ท้องถิ่น	50

บทความ

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	สยามรัฐ	"ยุทธพร อิศรชัย" เจาะลึก "เพื่อไทย-ก้าวไกล-พปชร." ฟันธง "3ป." แตก แต่แยกกันไม่ได้	51
2	ช่อง 7 HD	"รู้ก่อนเลือก" ผู้สมัคร ที่ต้องการผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง ต้องทำอะไร	55
3	แนวหน้า	บทความพิเศษ : 'ระบบประชาธิปไตยใหม่' คลายวิกฤตขัดแย้ง-เหลื่อมล้ำ	56

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช 2564



วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเป็นเจ้าภาพในการนำผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช 2564 ถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดป่าโมกวรวิหาร ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดย ศาสตราจารย์สันตติ ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายแสวง บุญมี และ ร.ต.อ. ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตลอดจนทั้งผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมใจถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ในพิธีผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช 2564

กรรมการการเลือกตั้ง

ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี



วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:30 นาฬิกา นายรัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง นายเริงศักดิ์ มหาวิจิณฉัยมนตรี ผู้เชี่ยวชาญ ประจำ กกต. นายนันท์วัฒน์ สามารถ ผู้เชี่ยวชาญ ประจำ กกต. และคณะ เดินทางมาปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งนี้ ได้มอบหมายนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานตามมติ กกต. ที่สำคัญ อีกทั้งแนะนำแนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน โดยมี ร.ต.อ.หญิง วรณธร ตั้งฤกษ์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี นายสมหมาย อุบลวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรีและพนักงานที่เกี่ยวข้องร่วมพบปะหารือ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี

กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ



วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ดร.ฐิติเชษฐ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและรับฟังรายงานการเตรียมความพร้อมและปัญหาอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ โดยมี เรือเอก ไตรสรณ์ ผาสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิและพนักงาน ให้การต้อนรับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ

กรรมการการเลือกตั้ง

ตรวจเยี่ยม อบต. หนองนาแซง จังหวัดชัยภูมิ



วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ดร.ฐิติเชษฐ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยเรือเอก ไตรสรณ์ ผาสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดชัยภูมิ และคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและรับฟังรายงานการเตรียมความพร้อมและปัญหาอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายธำรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง และพนักงานให้การต้อนรับ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ข่าวอ้างอิง



ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

Office of the Election Commission of Thailand

ข่าวประชาสัมพันธ์ | PRESS RELEASE

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เลขที่ข่าว 115/2564 วันที่เผยแพร่ 5 พฤศจิกายน 2564

สืบทัดเลือกตั้ง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามที่ปรากฏข่าวตามสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับการเผยแพร่สืบทัดเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยบัตรเลือกตั้งสีน้ำเงินเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และบัตรเลือกตั้งสีแดงเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งอาจมีผู้ไม่ประสงค์ดีจัดทำบัตรที่มีขนาดและลักษณะคล้ายคลึงกับบัตรเลือกตั้งหรือบัตรเลือกตั้งปลอมมาออกเสียงลงคะแนน ส่งผลให้จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนน นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่า การเผยแพร่สืบทัดเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าวข้างต้น เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก ป้องกันการสับสน และทำให้การออกเสียงลงคะแนนเป็นไปตามเจตนาของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เนื่องจากในการเลือกตั้งครั้งนี้มีบัตรเลือกตั้ง ๒ ใบ

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความพร้อมและมีมาตรการในการตรวจสอบกรณีมีการนำบัตรอื่นที่มีใช้บัตรเลือกตั้งมาออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีที่ผ่านมา ก็ได้มีการเผยแพร่สืบทัดเลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบล่วงหน้า และได้มีการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้แล้ว ซึ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อนึ่ง ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดใช้บัตรอื่นที่มีใช้บัตรเลือกตั้งที่ได้รับจากกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเพื่อการออกเสียงลงคะแนน หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๑ ปี ถึง ๑๐ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด ๒๐ ปี ตามมาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ที่ สายด่วน 1444

"ทุกคำถาม มีคำตอบ ทุกคำตอบ เราคิดค้นด้วยความใส่ใจ"

 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 www.ect.go.th
 0 2141 8888

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
เลือกตั้งสุจริต
เลือก
Smart Vote
Available on the
App Store
หรือดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ กกค.





กกต.ชี้แจงสั้บัตรเลือกตั้ง อบต. ป้องกันการใช้สิทธิลับสน มีมาตรการป้องกันบัตรปลอม
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564



วันนี้ (5 พ.ย.64) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจงหลังข่าวการเผยแพร่สั้บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) โดยบัตรเลือกตั้งสีน้ำเงินเลือกสมาชิกสภา อบต. และบัตรเลือกตั้งสีแดงเลือกนายก อบต. อาจมีผู้ไม่ประสงค์ดี จัดทำบัตรที่มีขนาดและลักษณะคล้าย คลึงกับบัตรเลือกตั้ง หรือบัตรเลือกตั้งปลอมมาออกเสียงลงคะแนน ส่งผลให้จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนนั้น สำนักงาน กกต. ขอแจ้งว่าการเผยแพร่สั้บัตรเลือกตั้ง เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก ป้องกันการลับสนและทำให้การออกเสียงลงคะแนนเป็นไปตามเจตนาของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เนื่องจากในการเลือกตั้งครั้งนี้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

ทั้งนี้ สำนักงาน กกต. มีความพร้อมและมีมาตรการในการตรวจสอบ กรณีมีการนำบัตรอื่นที่ไม่ใช่บัตรเลือกตั้งมาออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก อบต. และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีที่ผ่านมา ก็มีการเผยแพร่สั้บัตรเลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบล่วงหน้า และได้มีการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้แล้ว ซึ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ้างอิง : <https://news.ch7.com/detail/527418>

กกต.แจงสิทธิ์เลือก อบต.กันใช้สิทธิลับสน มีมาตรการป้องกันบัตรปลอม ชี้ตอนเทศบาลก็ไร้ปัญหา วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16:11 น.



กกต. แจง เปิดเผยสิทธิ์เลือกตั้ง อบต.ป้องกันใช้สิทธิลับสน ระบุมีมาตรการป้องกันบัตรปลอม ไม่ต้องห่วงเลือกตั้ง เผยตอนเลือกเทศบาลก็ไร้ปัญหา

วันนี้ (5 พ.ย.) สำนักงาน กกต. ชี้แจงหลังข่าวการเผยแพร่สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อบต. โดยบัตรเลือกตั้งสีน้ำเงินเลือกสมาชิกสภา อบต.และบัตรเลือกตั้งสีแดงเลือกนายก อบต. อาจมีผู้ไม่ประสงค์ดีจัดทำบัตรที่มีขนาดและลักษณะคล้ายคลึงกับบัตรเลือกตั้ง หรือบัตรเลือกตั้งปลอมมาออกเสียงลงคะแนน ส่งผลให้จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนนั้น สำนักงาน กกต.ขอแจ้งว่า การเผยแพร่สิทธิ์เลือกตั้ง เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก ป้องกันการลับสน และทำให้การออกเสียงลงคะแนนเป็นไปตามเจตนาของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เนื่องจากในการเลือกตั้งครั้งนี้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

ทั้งนี้ สำนักงาน กกต.มีความพร้อมและมีมาตรการในการตรวจสอบ กรณีมีการนำบัตรอื่นที่ไม่ใช่บัตรเลือกตั้งมาออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก อบต. และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีที่ผ่านมา ก็ได้มีการเผยแพร่สิทธิ์เลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบล่วงหน้า และได้มีการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้แล้ว ซึ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ้างอิง : <https://mgronline.com/politics/detail/9640000109867>

กกต.แจงเหตุข้อวิสัยบัตรเลือกตั้ง อบต. ไม่ต้องห่วงมาตรการเข้มป้อง'บัตรปลอม'
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16:48 น.



กกต.แจงเปิดเผยวิสัยบัตรเลือกตั้ง อบต. เหตุมี 2 ใบ ป้องกันใช้สิทธิ์สับสน ระบุไม่ต้องห่วงมีมาตรการป้องกันบัตรปลอม

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกเอกสารข่าวชี้แจงว่า กรณีตามที่ปรากฏข่าวตามสื่อต่างๆ เกี่ยวกับการเผยแพร่วิสัยบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยบัตรเลือกตั้งสีน้ำเงินเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และบัตรเลือกตั้งสีแดงเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งอาจมีผู้ไม่ประสงค์ดีจัดทำบัตรที่มีขนาดและลักษณะคล้ายคลึงกับบัตรเลือกตั้งหรือบัตรเลือกตั้งปลอมมาออกเสียงลงคะแนน ส่งผลให้จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนหรือบัตรข่งนั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่า การเผยแพร่วิสัยบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าวข้างต้น เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก ป้องกันการสับสน และทำให้การออกเสียงลงคะแนนเป็นไปตามเจตนาของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เนื่องจากในการเลือกตั้งครั้งนี้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

ทั้งนี้ สำนักงาน กกต.มีความพร้อมและมีมาตรการในการตรวจสอบกรณีมีการนำบัตรอื่นที่มีใช้บัตรเลือกตั้งมาออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีที่ผ่านมา ก็ได้มีการเผยแพร่วิสัยบัตรเลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบล่วงหน้า และได้มีการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้แล้ว ซึ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นอกจากนี้ สำนักงาน กกต.ระบุว่าห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดใช้บัตรอื่นที่มีใช้บัตรเลือกตั้งที่ได้รับจากกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเพื่อออกเสียงลงคะแนน หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 - 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 - 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น มีกำหนด 20 ปี ตามมาตรา 85 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 126 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

อ้างอิง : <https://www.naewna.com/politic/613811>

กต.เตือน ห้ามใช้บัตรเลือกตั้ง อบต.อื่น ลงคะแนน ฝ่าฝืน ระวังเจอโทษ
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16:50 น.



วันที่ 5 พ.ย. 64 ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า ตามที่ปรากฏข่าวตามสื่อต่างๆ เกี่ยวกับการเผยแพร่สื่อบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยบัตรเลือกตั้งสีน้ำเงินเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และบัตรเลือกตั้งสีแดงเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งอาจมีผู้ไม่ประสงค์ดีจัดทำบัตรที่มีขนาดและลักษณะคล้ายคลึงกับบัตรเลือกตั้งหรือบัตรเลือกตั้งปลอมมาออกเสียงลงคะแนน ส่งผลให้จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนน นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่า การเผยแพร่สื่อบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าวข้างต้น เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก ป้องกันการสับสน และทำให้การออกเสียงลงคะแนนเป็นไปตามเจตนาของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เนื่องจากในการเลือกตั้งครั้งนี้มีบัตรเลือกตั้ง ๒ ใบ

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีความพร้อมและมีมาตรการในการตรวจสอบกรณีมีการนำบัตรอื่นที่มีใช้บัตรเลือกตั้งมาออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีที่ผ่านมา ก็ได้มีการเผยแพร่สื่อบัตรเลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบล่วงหน้า และได้มีการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้แล้ว ซึ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อนึ่ง ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดใช้บัตรอื่นที่มีใช้บัตรเลือกตั้งที่ได้รับจากกรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเพื่อการออกเสียงลงคะแนน หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 20 ปี ตามมาตรา 85 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 126 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

อ้างอิง : <https://www.thairath.co.th/news/politic/2236394>



ประชาชนเตรียมเลือกตั้ง อบต. เกินร้อยละ 50
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564



คณะกรรมการการเลือกตั้ง สํารวจความคิดเห็นและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ของกลุ่มตัวอย่าง 5 ภาค ใน 15 จังหวัด พบว่า ประชาชนรับทราบเรื่องการเลือกตั้ง อบต. จากสื่อสังคมออนไลน์มากที่สุด และตัดสินใจเลือกจากนโยบายการหาเสียงและตัวบุคคลเป็นหลัก พร้อมเชื่อการเลือกตั้ง อบต. มีผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิต แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าการเลือกตั้งจะเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมมากนักเลย

อย่างไรก็ตาม กว่า 50% ยืนยันจะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. ในวันที่ 28 พฤศจิกายนแน่นอน แต่ยังมีปัจจัยเรื่องสถานการณ์โรคโควิด-19 และความสะดวกในการเดินทาง จะส่งผลกระทบต่อทางเลือกคะแนนมากขึ้น สำหรับจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นจังหวัดกลุ่มตัวอย่าง มีความตื่นตัวสูงและเชื่อมั่นว่าจะพัฒนาคุณภาพชีวิตและตั้งใจจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งแน่นอน

ส่วนการหาข้อมูลการเลือกตั้ง และการแจ้งข้อมูลทุจริตประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่าสามารถติดตามผ่าน Application Smart vote และโครงการตาสับปะรด

ยังคงมีค่าเตือนจาก กกต. ถึงป้ายผู้สมัครนอกจากต้องมีขนาดตามที่กำหนดแล้วต้องใช้ข้อความที่สุภาพในการหาเสียง หากประชาชนพบข้อความที่ไม่สุภาพ สามารถแจ้ง กกต. จังหวัดให้ดำเนินการได้

อ้างอิง : <https://news.ch7.com/detail/527368>

กทต.สำรวจใจคนท้องถิ่น 80 % ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:55 น.



กทต.สำรวจใจคนท้องถิ่น 80 % ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.

หลังจากว่างเว้นการเลือกตั้งท้องถิ่นในระดับตำบลมาประมาณ 8 ปี คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กทต.) ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) ของอบต.76 จังหวัดทั่วประเทศ 5,300 แห่ง พร้อมกันในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องแถลงข่าว กทต. ศูนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกทต.นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งกทต.นายชัยวัฒน์ วิเศษวัฒนะ ผู้อำนวยการ อบท.นิวส์โพล รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับทิมรักษา ที่ปรึกษาด้านวิชาการและผู้แทนหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 11 (พตส.11) ได้ร่วมแถลงข่าวผลการสำรวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งอบต. เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นก่อนจะถึงวันเลือกตั้งในปลายเดือนนี้

รศ.ดร.ธนสุวิทย์ เปิดเผยว่าได้ทำการสำรวจภายใต้หัวข้อ “ถามใจคนท้องถิ่นใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.” ระหว่างวันที่ 19-25 ตุลาคม 2564 โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมาย 5 ภาคๆละ 3 จังหวัด จากข้อมูลผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งอบต.ครั้งหลังสุด ดังนี้ ภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ลำปาง กำแพงเพชร ภาคกลางและปริมณฑล จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ ภาคกลางและตะวันออก จังหวัดสระบุรี ลพบุรี ชลบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดมหาสารคาม ยโสธร อุตรดิตถ์ และภาคใต้ จังหวัดชุมพร สงขลา ประจวบคีรีขันธ์ รวม 15 จังหวัดๆละ 150 ราย รวมเป้าหมายขั้นต่ำ 2,250 ราย แต่ทีมงานได้เก็บข้อมูลทั้งสิ้น 2,756 คน

จากการรวบรวมข้อมูลในแบบสอบถามทั้งหมดแล้วสามารถสรุปและอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้คือด้านภูมิหลังของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 67เพศชายร้อยละ 33กลุ่มใหญ่ที่สุดของผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 36-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 27 รองลงมาอายุ 26-35ปี คิดเป็นร้อยละ 23 ถัดมาอายุ 46-55 ปี คิดเป็นร้อยละ 21 กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่อายุ 18-25 ปีที่มีสิทธิเลือกตั้ง อบต.ครั้งแรก คิดเป็นร้อยละ 17 กลุ่มอายุ 56-65 ปี คิดเป็นร้อยละ 10 และกลุ่มผู้สูงอายุ อายุ 66 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 2

ด้านการศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 38 จบปริญญาตรี รองลงมาร้อยละ 26 จบมัธยมศึกษาและปวช. ร้อยละ 19 จบปวส.และอนุปริญญาร้อยละ14 จบชั้นประถมศึกษา ด้านอาชีพการงาน ส่วนใหญ่ร้อยละ26 รับจ้าง ร้อยละ 20 ค้าขาย ร้อยละ 17 เป็นเกษตรกร ร้อยละ 15 เป็นพนักงานภาคเอกชน ร้อยละ 11 ยังเป็นนักศึกษา มีว่างงานอยู่ร้อยละ

3

ภูมิหลังด้านรายได้ต่อเดือน ร้อยละ 30 อยู่อยู่ในเกณฑ์ 5,000 – 10,000 บาท ร้อยละ 26 อยู่ในระดับ 10,001-15,000 บาท ร้อยละ 18 ไม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 16 อยู่ในระดับ 15,001-20,000 บาท และร้อยละ 10 มีรายได้ 20,001 บาทขึ้นไป โดยร้อยละ 54 ของผู้ตอบแบบสอบถามสมรสแล้ว ร้อยละ 42 โสด ที่เหลือ ร้อยละ 4 หย่าร้างหรือเป็นหม้าย จากกลุ่มตัวอย่าง 2,756 คน นำയിนดีที่ส่วนใหญ่ร้อยละ 86 ทราบแล้วว่าจะมีการเลือกตั้ง อบต.วันไหน มีเพียงร้อยละ 14 ที่บอกว่าไม่ทราบ

ในการรับรู้ข่าวสารการเลือกตั้ง อบต.ดังกล่าว ส่วนใหญ่ทราบจากสื่อสังคมออนไลน์ รองลงมาคือป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อันดับ 3 คือรู้จากผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่อบต.ซึ่งใกล้เคียงกับที่รู้จักรณแห่ง ประชาสัมพันธ์ของผู้สมัคร ขณะที่ตัวผู้สมัครก็มีส่วนในการสร้างการรับรู้ เช่นเดียวกับหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน โดยมีข้อสังเกตว่าการรับรู้จากสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ เคเบิลทีวี แมแต่โทรทัศน์ อยู่ในระดับต่ำกว่ามาก

เมื่อถามว่าการเลือกตั้ง อบต.ทำให้นึกถึงเรื่องใดมากที่สุด ร้อยละ 50 ตอบว่า การพัฒนาท้องถิ่น รองลงมาร้อยละ 26 นึกถึงประชาธิปไตย และร้อยละ 25 นึกถึงสิทธิของคนในท้องถิ่น

ถามว่า อบต.มีผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของท่านหรือไม่ ร้อยละ 58 ตอบว่ามีผล ร้อยละ 26 ตอบว่าไม่แน่ใจ และร้อยละ 16 ตอบว่าไม่มีผล

ถามว่า ท่านเชื่อว่าการเลือกตั้งอบต.ครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความสุจริต ยุติธรรม โปร่งใสหรือไม่ ร้อยละ 50 ตอบว่าไม่แน่ใจ ร้อยละ 31 เชื่อมั่น ร้อยละ 19 ตอบว่าไม่เชื่อมั่น

ต่อคำถามสำคัญว่าท่านจะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.ในวันที่ 28 พฤศจิกายนนี้หรือไม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 53 ตอบว่าไปแน่นอน รองลงมาร้อยละ 27 คิดว่าจะไป ซึ่งรวมสองกลุ่มนี้สูงถึงร้อยละ 80 ที่เหลือร้อยละ 17 ยังไม่แน่ใจ และร้อยละ 3 บอกว่าไม่ไป

ปัจจัยที่จะมีผลต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. ส่วนใหญ่ร้อยละ 51 ระบุว่าโควิด-19 รองลงมาร้อยละ 17 ตอบว่าความสะดวกในการเดินทาง ร้อยละ 12 มีสองกลุ่มคือฝนฟ้าอากาศ และผู้สมัครรับเลือกตั้ง ที่เหลือร้อยละ 8 คือค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ถามว่าท่านคิดว่าปัจจัยใดจะส่งผลต่อการเลือกตั้ง อบต.ครั้งนี้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 34 ตอบว่านโยบายการหาเสียง รองลงมาร้อยละ 27 คือคุณสมบัติของผู้สมัคร ร้อยละ 20 คือวิธีการและกลยุทธ์ในการหาเสียง ร้อยละ 12 ระบุว่าอิทธิพลของนักการเมือง และร้อยละ 7 บอกว่าเงินที่ใช้หาเสียง

เมื่อถามว่าท่านเคยพบปะพูดคุยกับอดีตนายก อบต หรือสมาชิกอบต.เพื่อเสนอแนวคิดในการแก้ปัญหา หรือพัฒนาท้องถิ่นใหม่ ร้อยละ 61 บอกว่าไม่เคย ร้อยละ 39 บอกว่าเคย

สองข้อสุดท้ายเป็นส่วนที่ กกต.เจาะจงอยากทราบโดยถามว่า ทราบหรือไม่ว่าสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งจากแอปพลิเคชัน Smart Vote ร้อยละ 67 ตอบว่าไม่ทราบ ร้อยละ 33 ตอบว่าทราบ ส่วนแอปพลิเคชัน “ตา सबประด” ที่สามารถแจ้งข้อมูลการทุจริตผิดกฎหมายเลือกตั้ง ร้อยละ 62 ตอบว่าไม่ทราบ ร้อยละ 38 ตอบว่าทราบ

รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ได้ยกตัวอย่างการสำรวจที่จังหวัดสมุทรสาครซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถาม 193 คนว่า ออกมาในทิศทางเดียวกันกับภาพรวมทั้งประเทศ คือร้อยละ 64 ทราบว่ามีการเลือกตั้ง อบต. จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งแน่นอนร้อยละ 43 คิดว่าจะไปร้อยละ 29 โดยปัจจัยที่จะมีผลต่อการไปใช้สิทธิคือ โควิด-19 ร้อยละ 33 ความสะดวกในการเดินทาง ร้อยละ 27 และฝนฟ้าอากาศ ร้อยละ 18

อ้างอิง : <https://www.banmuang.co.th/news/politic/257253>

กกต. เตือนผู้สมัคร อบต. หาเสียงผ่านสื่อโซเชียลได้ไม่เกิน 6 โมงเย็นวันที่ 27 พ.ย.
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18:55 น.



กกต.เตือนผู้สมัคร อบต.หาเสียงผ่านสื่อโซเชียลได้ไม่เกิน 6 โมงเย็นของวันที่27พ.ย.

วันที่ 5 พ.ย.64 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) แจ้งเตือนการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)ที่จะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 64 ว่า ผู้สมัครพรรคการเมืองหรือผู้ใด สามารถใช้วิธีการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้ง คือวันเสาร์ที่ 27 พ.ย.64

ซึ่งสามารถใช้วิธีการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง หรือมอบหรือว่าจ้างบุคคลนิติบุคคล ดำเนินการแทนได้ด้วยวิธีการ เช่น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ยูทูบ แอปพลิเคชัน อีเมล เอสเอ็มเอส และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นทุกประเภท โดยสามารถระบุชื่อ รูปภาพ หมายเลขประจำตัวของตัวผู้สมัคร ชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ นโยบายของผู้สมัคร คติพจน์ คำขวัญ ข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัคร พร้อมระบุชื่อตัวชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จำนวน และวันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณที่เห็นได้ชัดเจนด้วย

ทั้งนี้ กรณีนำข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมือง ภาพบุคคลเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง จะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้น และอาจนำภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยได้ ซึ่งผู้สมัคร หรือพรรคการเมือง ต้องแจ้งวิธีการรายละเอียด ช่องทาง ระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้ง รวมทั้งหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบก่อนดำเนินการ

สำหรับบุคคลที่ไม่ได้เป็นผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่ประสงค์จะหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการดังกล่าวให้แก่ผู้สมัครผู้ใด ต้องแสดงชื่อและชื่อสกุล หรือชื่อนิติบุคคล หรืออาจแสดงชื่อย่อ สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายใดที่สามารถระบุเจาะจงตัวบุคคลที่ดำเนินการได้ โดยสื่อที่ผลิตขึ้นต้องระบุชื่อและชื่อสกุลหรือชื่อนิติบุคคลของผู้จัดทำ ซึ่งการแสดงตนและระบุข้อมูลอาจกระทำในรูปแบบตัวอักษร ภาพหรือเสียง โดยหากมีรายการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ค่าตอบแทนในการดำเนินการ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดรวมแล้วเกินกว่า 5,000 บาทจะต้องแจ้งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต่อผู้สมัครทราบ และให้ผู้สมัครแจ้งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบ เพื่อรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

อ้างอิง : <https://www.naewna.com/politic/613856>

ให้หาเสียง เลือกตั้ง อบต. ทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ ถึง 6 โมงเย็น 27 พ.ย. 64
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17:55 น.



กกต.ออกประกาศ หาเสียง เลือกตั้ง อบต.ทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ ถึงเวลา 18.00 น. (6 โมงเย็น) 27 พ.ย. 64 สามารถระบุชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจำตัวของตัวผู้สมัคร ชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง นโยบายของผู้สมัคร คติพจน์ คำขวัญ

วันที่ 5 พ.ย. 64 ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 วันเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และวันรับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 11-15 ตุลาคม 2564 นั้น

ผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใด สามารถใช้วิธีการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงเวลา 18.00 นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง (วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564) ซึ่งสามารถใช้วิธีการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง หรือมอบหรือว่าจ้างบุคคลหรือนิติบุคคลดำเนินการแทนได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ ได้แก่ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ยูทูป แอปพลิเคชัน อีเมล เอสเอ็มเอส และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นทุกประเภท โดยสามารถระบุชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจำตัวของตัวผู้สมัคร ชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง นโยบายของผู้สมัคร คติพจน์ คำขวัญ ข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัครพร้อมระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จำนวน และวันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณที่เห็นได้ชัดเจนด้วย ในกรณีการนำข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมือง หรือการนำภาพบุคคลเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง จะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมือง นั้น และอาจนำภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยก็ได้

ในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้สมัคร พรรคการเมืองแล้วแต่กรณี แจ้งวิธีการ รายละเอียด ช่องทาง ระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้ง รวมทั้งหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องให้ผู้อำนวยความสะดวกการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบก่อนดำเนินการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับบุคคลที่มีได้เป็นผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่ประสงค์จะหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ผู้สมัครผู้ใด ต้องแสดงชื่อและชื่อสกุล หรือชื่อนิติบุคคล หรืออาจแสดงชื่อย่อ สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายใดที่สามารถระบุเจาะจงตัวบุคคลที่ดำเนินการได้ โดยสื่อที่ผลิตขึ้นต้องระบุชื่อและชื่อสกุลหรือชื่อนิติบุคคลของผู้จัดทำ ซึ่งการแสดงตนและระบุข้อมูลอาจกระทำในรูปแบบตัวอักษร ภาพ หรือเสียงก็ได้โดยหากมีรายการค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าจ้างจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ค่าตอบแทนในการดำเนินการ ไม่ว่าด้วยวิธีการใดรวมแล้วเกินกว่า 5,000 บาทให้ผู้นั้นแจ้งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต่อผู้สมัครทราบ และให้ผู้สมัครแจ้งให้ผู้อำนวยความสะดวกการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบ เพื่อรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งด้วย.

อ้างอิง : <https://www.thairath.co.th/news/politic/2236406>

นายกฯ ลงนามตั้ง ส.ส.นครสวรรค์ "นิโรธ" นั่งประธานวิปรัฐบาลคนใหม่แล้ว
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15:00 น.



วันที่ 5 พ.ย. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 299 / 2564 วันที่ 5 พ.ย. 64 เรื่องปรับปรุงองค์ประกอบในคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11(6)และ(9) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 ประกอบกับมาตรา 182 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 แต่งตั้ง นายนิโรธ สุนทรเลขา เป็นประธานกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภาให้เป็นไปอย่างมีระเบียบตามแบบแผนระบบรัฐสภา ตลอดจนเพื่อให้การประสานงานสมาชิกสมาชิกสภา และพรรคการเมืองในปัญหาต่างๆ นิติบัญญัติ ดำเนินการไปอย่างราบรื่น

อ้างอิง : <https://www.thairath.co.th/news/politic/2236316>

“ประยุทธ์” เซ็นตั้ง “นิโรธ สุนทรเลขา” นั่งประธานวิปรัฐบาลคนใหม่
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15:16 น.



“ประยุทธ์” เซ็นตั้ง “นิโรธ สุนทรเลขา” นั่งประธานวิปรัฐบาลคนใหม่

นายกฯ เซ็นตั้ง “นิโรธ สุนทรเลขา” นั่งประธานวิปรัฐบาลคนใหม่ แทน วิรัช รัตนเศรษฐ์ หลังจากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสั่งประทับฟ้องนายวิรัช รัตนเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ และประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (ประธานวิปรัฐบาล) คดีทุจริตสวนามฟุตบอลโคราช ทำให้ต้องให้ปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. ทางพรรคพลังประชารัฐได้มีเสนอชื่อนายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์พรรคพลังประชารัฐ เป็นประธานวิปรัฐบาลคนใหม่ นั้น

ล่าสุดวันนี้ 5 พ.ย. 2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เซ็นคำสั่งแต่งตั้ง นายนิโรธ เป็นประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล

อ้างอิง : <https://www.pptvhd36.com/news/การเมือง/159945>

ด่วนที่สุด! 'บิ๊กตู'เซ็นแต่งตั้ง'นิโรธ' นั่งประธานวิปรัฐบาล
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15:26 น.



'บิ๊กตู'เซ็นแต่งตั้ง'นิโรธ สุนทรเลขา' นั่งประธานวิปรัฐบาล

5 พ.ย.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ลงนามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 299 / 2564 วันที่ 5 พ.ย.เรื่องปรับปรุงองค์ประกอบในคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) และ (9) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 ประกอบกับ มาตรา 182 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 แต่งตั้ง นายนิโรธ สุนทรเลขา เป็นประธานกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภาให้เป็นไปอย่างมี ระเบียบตามแบบแผนระบบรัฐสภา ตลอดจนเพื่อให้การประสานงานสมาชิกสมาชิกรัฐสภาและพรรคการเมืองในปัญหา ต่างๆนิติบัญญัติดำเนินการไปอย่างราบรื่น

อ้างอิง : <https://www.naewna.com/politic/613776>



"ประยุทธ์" เซ็นตั้ง "นิโรธ" นั่งประธานวิปรัฐบาล
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15:36 น.



นายกรัฐมนตรี ลงนามแต่งตั้ง "นิโรธ สุนทรเลขา" เป็นประธานวิปรัฐบาล

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงนามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 299/2564 เรื่องปรับปรุงองค์ประกอบในคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร ระบุว่าตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 180/2562 ลงวันที่ 9 ส.ค.2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภาให้เป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผนตามระบอบรัฐสภาตลอดจน เพื่อให้การประสานงานกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาและพรรคการเมือง ในปัญหาต่างๆด้านนิติบัญญัติดำเนินการไปอย่างราบรื่นนั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) และ (8) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ประกอบกับมาตรา 184 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ 2560 และมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2562 จึงให้ยกเลิกข้อความของคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 180/2562 ลงวันที่ 9 ส.ค.2562 และให้นายนิโรธ สุนทรเลขา เป็นประธานกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อ้างอิง : <https://www.posttoday.com/politic/news/667418>



ฝ่ายค้านเล็งยื่นซักฟอกโดยไม่ลงมติปลายเดือน พ.ย.

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15:32 น.



หมอล้านนชีส์สถานการณ์ตอนนี้มีวิกฤตของชาติหลายด้านพรรคร่วมฝ่ายค้านเตรียมยื่นญัตติเพื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติอย่างเร็วที่สุดในช่วงปลายเดือนพ.ย.หรือต้นเดือนธ.ค.2564

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงความคืบหน้าการเสนอญัตติเปิดอภิปรายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 152 โดยไม่ต้องลงมติว่า ขณะนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านอยู่ระหว่างรวบรวมปัญหาของประชาชนทั้งหมด และได้ย้ากันในที่ประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านว่า เรื่องนี้ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อให้รัฐบาลมาแถลงข้อเท็จจริงในสิ่งที่ปัญหา และสอบถามถึงแนวทางการแก้ไข รวมถึงให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอความคิดเห็นซึ่งคาดว่าเร็วที่สุดจะสามารถยื่นญัตติเพื่อขอเปิดอภิปรายได้ในช่วงปลายเดือนพ.ย.- ต้นเดือนธ.ค.2564

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ได้บอกรัฐบาลแล้วว่า ตอนนี้มีวิกฤตของชาติหลายด้าน คือ วิกฤติเศรษฐกิจ น้ำมันแพง ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ วิกฤติโควิดก็ยังมีอยู่ เปิดประเทศมาไม่มีมาตรการรองรับอย่างไร เศรษฐกิจจะพังหรือจะฟู วิกฤติการเมือง เรื่องประชาธิปไตย ละเมิดสิทธิเสรีภาพ เรื่องการจับกุมคุมขังประชาชน วิกฤติภัยธรรมชาติ ที่ประชาชนประสบปัญหาทั้งประเทศ และสุดท้ายคือวิกฤติเสถียรภาพรัฐบาล ที่ขณะนี้ถือว่าเป็นวิกฤติใหญ่ที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การหมดอายุของรัฐบาลในไม่ช้า

“การประชุมสภาที่ผ่านมา องค์กรประชุมก็ล้ม ขนาดเป็นการพิจารณากฎหมาย ไม่มีองค์กรประชุมทำกฎหมาย รัฐบาลจะเดินหน้าขับเคลื่อนไปได้อย่างไร นี่คือนสิ่งที่เราต้องเตรียมการเตรียมตัว อะไรที่จะช่วยเหลือประชาชนขณะที่รัฐบาลนี้อยู่ได้ ต้องรีบทำ รีบแก้ ต้องรีบเสนอแนะ และกฎหมายสำคัญหลายเรื่องเราเองก็ช่วยเต็มที่ ไม่ได้เพื่อรัฐบาล แต่เพื่อประชาชน” นพ.ชลน่าน กล่าว

นอกจากนี้ สิ่งรัฐบาลจะอยู่ได้หรือไม่ นอกจากเรื่องเสถียรภาพ เรื่องความมั่นคงในพรรคการเมือง และยังคงต้องเผชิญวิกฤตศรัทธาจากประชาชน ที่มีการลุกขึ้นต่อต้านเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นกลุ่มก้อน ซึ่งรวมถึงข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย เช่น วาระการดำรงตำแหน่ง 8 ปีของนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะอยู่ในการอภิปรายด้วย

อ้างอิง : <https://www.posttoday.com/politic/news/667419>

ปชป. รีเทิร์น! ลูกพรรคชู “มสธ.โพล” อวย “จूरินทร์” นั่งนายกฯ-ผู้เลือกตั้งใหญ่
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16:03 น.



เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2564 นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรค และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ภายหลังกาฬวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช จัดทำผลสำรวจ (มสธ.โพล) เกี่ยวกับคน กทม. ส่วนใหญ่ไว้วางใจ นายจूरินทร์ ลักษณะวิศิษฐ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ว่า ขอขอบคุณศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ที่ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนในครั้งนี้ มองว่า “มสธ.โพล” ไม่ใช่เป็นเพียงการสำรวจความนิยมเหมือนโพลอื่น ๆ ก่อนหน้านี้ แต่เป็นการสำรวจความเชื่อมั่นที่มีต่อ นายจूरินทร์ ลักษณะวิศิษฐ์ ในฐานะหัวหน้าพรรค และพรรคประชาธิปัตย์ว่า เหมาะสมจะเป็นนายกรัฐมนตรี และเป็นรัฐบาลในวันข้างหน้า ทั้งนี้ พิจารณาจากการตั้งคำถามสำรวจความคิดเห็นประชาชนในหัวข้อต่างๆ โดยพรรคประชาธิปัตย์มีโอกาสมากกลับมาเป็นพรรคในใจประชาชนอีกครั้งหนึ่ง ด้วยผลงานจากการมุ่งมั่นทุ่มเททำงานหนักของทุกคนในพรรคในยุคอุดมการณ์ ทันทสมัย ทำได้ไว ทำได้จริงซึ่งทำงานเป็นทีมแบบอเวนเจอร์และการมีจุดยืนที่มั่นคงในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

“ผลโพลเสมือนกำลังใจ เราจะทำงานหนักแก้ไขปัญหาให้ประเทศชาติและประชาชนต่อไป และเตรียมประกาศยุทธศาสตร์ประชาธิปัตย์เพื่อประชาชน ในการประชุมใหญ่พรรควันที่ 18 ธ.ค. ที่จะถึงนี้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้า ส่วนการเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครเมื่อไหร่ขึ้นอยู่กับหัวหน้าพรรค และนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรค กำลังพิจารณาจังหวะเวลาที่เหมาะสม ขอให้อดใจรอ เป็นคนดีมีความรู้ความสามารถในการบริหาร มีวิสัยทัศน์ก้าวหน้า เหมาะกับยุค กทม. เมตาเวิร์ส (METAVVERSE) แน่นนอน” นายอลงกรณ์ กล่าว

วันเดียวกัน นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช และรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงผลสำรวจของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช (มสธ.) ที่ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 12,350 คน โดยระบุว่า นายจूरินทร์ ลักษณะวิศิษฐ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และพรรคประชาธิปัตย์ มีคุณลักษณะโดดเด่นในการเป็นพรรคการเมืองที่เหมาะสมให้เป็นผู้เสนอชื่อบุคคลที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี ว่า ต้องขอขอบคุณประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ที่ได้แสดงเจตนารมณ์ผ่านทางโพลล์ของ มสธ. ว่า นายจूरินทร์ และพรรคประชาธิปัตย์ มีความนิยมและเหมาะสมที่สุดที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ จากผลสำรวจดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของพรรคฯ ในการทำงานเพื่อประชาชนชาวกรุงเทพฯ มาตลอดระยะเวลายาวนาน ถึงแม้ว่า ผลการเลือกตั้งเมื่อ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ทางพรรคจะไม่ได้ ส.ส. เขตในกรุงเทพมหานคร แต่ทั้งหัวหน้าพรรค ผู้บริหารพรรค ส.ส.บัญชี

รายชื่อ อดีต ส.ส. รวมทั้ง สมาชิกพรรคในกรุงเทพฯ ต่างก็ทำงานและลงพื้นที่อย่างหนัก เพื่อแก้ไขปัญหาและสะท้อนความต้องการอย่างต่อเนื่อง

นายชัยชนะ กล่าวอีกว่า ดังนั้น จากผลสำรวจดังกล่าว โดยภาพรวม นายจรินทร์ จะได้รับคะแนนนำหน้าแคนดิเดตรายอื่นๆ ในด้านต่างๆ เช่น ด้านคุณลักษณะความเป็นผู้นำ ด้านความสามารถในการกอบกู้และแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ด้านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การบริหารประเทศ มีผลงานโดดเด่น เป็นที่ประจักษ์มาแล้วทั้งในอดีตและปัจจุบัน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ยังมีบางด้านที่นายจรินทร์ และพรรคประชาธิปัตย์ จะต้องแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ เพื่อให้ประชาชนมั่นใจได้ว่า หากเลือกพรรคประชาธิปัตย์ เป็นรัฐบาลแล้ว จะสามารถดูแลเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของประเทศได้เป็นอย่างดี และปกป้องรักษาสถาบันหลักของชาติให้อยู่คู่กับประชาชนและประเทศไทยไปตลอดด้วย

“จากผลการสำรวจของพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพฯ กว่า 12,000 ตัวอย่าง ที่แสดงความเชื่อมั่นต่อนายจรินทร์ และพรรคประชาธิปัตย์ ว่าจะสามารถทำหน้าที่นายกฯ และรัฐบาลได้ หากจะมีการเลือกตั้งครั้งต่อไปนั้น ถือได้ว่าคนกรุงเทพฯ ได้แสดงออกถึงความเชื่อมั่นต่อพรรคฯ ให้กลับมาเป็นที่นิยมของประชาชนได้อีกครั้ง ทั้งนี้ หลังจากที่ทางพรรคฯ ได้มีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ซึ่งมีเลือดเนื้อเชื้อไขและเป็นคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ที่ประชาชนคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดี รวมทั้งกระแสของ นายสุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หรือ ดร.เอ้ ก็ถูกพูดถึงมากในขณะนี้ว่า เป็นผู้ที่มีแนวคิดและวิสัยทัศน์ที่จะสามารถพัฒนากรุงเทพมหานครได้ เพราะฉะนั้น ผมและทางพรรคฯ จะนำผลสำรวจที่ได้รับในครั้งนี้ เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ เพื่อให้พรรคประชาธิปัตย์ เดินหน้าลงพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อชี้ให้ประชาชนทั่วประเทศ เห็นพ้องต้องกันกับคนกรุงเทพฯ ว่า นายจรินทร์ และ พรรคประชาธิปัตย์ คือผู้ที่เหมาะสมและเปรียบพร้อมด้วยคุณลักษณะของการเป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่ดีในการเลือกตั้งครั้งต่อไป” นายชัยชนะ กล่าว

อ้างอิง : <https://www.bangkokbiznews.com/news/970203>

ผลโพล มสธ.เผย คนกรุงเทพฯ อยากรู้ได้ "จรินทร์" เป็นนายกฯ คนต่อไป "อึ้งอึ้ง" รั้งท้าย
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16:59 น.



ผลโพล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คนกรุงเทพฯ "จรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์" หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นนายก
คะแนนนำเกือบทุกด้าน ส่วน "อึ้งอึ้ง แพทองธาร" ตัวแทนเพื่อไทย รั้งท้ายเกือบทุกการจัดอันดับ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและ
สังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดเผย ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับ
"ประชาชนในกรุงเทพมหานครต้องการผู้นำที่มีคุณลักษณะแบบใดเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปและคุณลักษณะพรรค
การเมืองแบบใดที่ผู้นำสังกัดหรือได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป" โดยดำเนินการสำรวจ ระหว่างวันที่
28 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 12,350 คน เป็นชาย 6,820 คน (55.22%) หญิง 5,530 คน
(44.78%)

พบว่า ผลโพลประชาชนในกรุงเทพมหานครประเมินคุณลักษณะความเป็นผู้นำของผู้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป
นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ มีคะแนนสูงสุด (54.24%)

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (52.99%)

คุณหญิงสุตารัตน์ เกยุราพันธุ์ (38.12%)

นางสาวแพทองธาร ชินวัตร มีคะแนนน้อยที่สุด (8.87%)

ส่วนความสามารถในการแก้ปัญหาและแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศได้

นายจรินทร์ มีคะแนนสูงสุด (50.30%)

พลเอกประยุทธ์ (41.31%)

นายกรณ์ จาติกวณิช ผู้นำจากพรรคกล้า (32.02%)

นางสาวแพทองธาร มีคะแนนน้อยที่สุด (9.20%)

คุณลักษณะด้านความสามารถในการแก้ปัญหาปากท้องและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้

นายจรินทร์ มีคะแนนสูงสุด (50.89%)

พลเอกประยุทธ์ (43.44%)

นายกรณ์ (30.14%)

นางสาวแพทองธาร มีคะแนนน้อยที่สุด (7.72%)

คุณลักษณะด้านการเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การบริหารประเทศ มีผลงานโดดเด่น เป็นที่ประจักษ์มาแล้วทั้งในอดีตและ
ปัจจุบัน

นายจุนทร มีคะแนนสูงสุด (59.53%)
พลเอกประยุทธ์ (42.47%)
คุณหญิงสุดารัตน์ (33.40%)
นางสาวแพทองธาร มีคะแนนน้อยที่สุด (6.09%)

คุณลักษณะด้านการเป็นผู้ที่รอบรู้ รอบคอบ ทุ่มเท ชยัน และรู้จักการผลักดันงานหรือนโยบายให้สำเร็จได้
นายจุนทร มีคะแนนสูงสุด (63.58%)
พลเอกประยุทธ์ (58.72%)
คุณหญิงสุดารัตน์ (42.20%)
นางสาวแพทองธาร มีคะแนนน้อยที่สุด (6.36%)

คุณลักษณะด้านการเป็นผู้ที่อ่อนน้อม ปรองดอง เข้าถึงง่าย ทำงานกับทุกฝ่ายได้
นายจุนทร มีคะแนนสูงสุด (55.51%)
พลเอกประยุทธ์ (52.83%)
นายอนุทิน ชาญวีรกูล (47.40%)
นางสาวแพทองธาร มีคะแนนน้อยที่สุด (12.81%)

คุณลักษณะด้านการเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เล่นพรรคเล่นพวก
นายจุนทร มีคะแนนสูงสุด (54.72%)
พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (58.74%)
พลเอกประยุทธ์ (54.13%)
นางสาวแพทองธาร มีคะแนนน้อยที่สุด (9.60%)

คุณลักษณะด้านการเป็นผู้ที่รักษาสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
พลเอกประยุทธ์ มีคะแนนสูงสุด (62.01%)
นายจุนทร (60.12%)
คุณหญิงสุดารัตน์ (57.96%)
นางสาวแพทองธาร มีคะแนนน้อยที่สุด (16.34%)

คุณลักษณะด้านการเป็นผู้ที่ควบคุมกำกับความมั่นคงทางการทหารและตำรวจ
พลเอกประยุทธ์ มีคะแนนสูงสุด (68.99%)
พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ (40.92%)
นายจุนทร (60.12%)
นางสาวแพทองธาร มีคะแนนน้อยที่สุด (2.85%)

นอกจากนี้ ประชาชนในกรุงเทพมหานครประเมินคุณลักษณะพรรคการเมืองที่ผู้นำสังกัด หรือ อาจจะเป็นผู้ได้รับเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป
นายจุนทร ผู้นำจากพรรคประชาธิปัตย์ มีคะแนนรวมสูงสุด (58.15%)
พลเอกประยุทธ์ ผู้นำจากพรรคพลังประชารัฐ (45.59%)

นายอนุทิน ผู้นำจากพรรคภูมิใจไทย (40.74%)

นางสาวแพทองธาร ผู้นำจากพรรคเพื่อไทย มีคะแนนน้อยที่สุด (31.44%)

ผลสรุปคุณลักษณะพรรคการเมือง ด้านที่ 1 ยึดมั่นในอุดมการณ์ประชาธิปไตยและระบบรัฐสภา

นายจตุรินทร์ มีคะแนนสูงสุด (62.01%)

นายอนุทิน (54.20%)

นางสาวแพทองธาร มีคะแนนน้อยที่สุด (26.28%)

ผลสรุปคุณลักษณะพรรคการเมือง ด้านที่ 2 มีกลไกการทำงานที่เป็นระบบ เป็นพรรคการเมืองของประชาชน ไม่เป็นพรรคของใครคนใดคนหนึ่ง หรือ คณะบุคคล หรือ นายทุน

นายจตุรินทร์ มีคะแนนสูงสุด (58.74%)

พลเอกประยุทธ์ (45.93%)

นายกรณ์ (42.63%)

นางสาวแพทองธาร มีคะแนนน้อยที่สุด (23.46%)

ผลสรุปคุณลักษณะพรรคการเมือง ด้านที่ 3 มีบุคลากรของพรรคที่มีคุณภาพสูงในการบริหารพรรคและมีความพร้อมในการเป็นผู้บริหารประเทศ

นายจตุรินทร์ มีคะแนนสูงสุด (56.57%)

นางสาวแพทองธาร (44.92%)

พลเอกประยุทธ์ (42.48%)

พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ ผู้นำจากพรรคเสรีรวมไทย มีคะแนนน้อยที่สุด (23.04%)

ผลสรุปคุณลักษณะพรรคการเมือง ด้านที่ 4 มีที่มีบุคลากรคุณภาพโดดเด่นในการทำงานแก้ไขปัญหา ของประชาชนในระบบสภา และการดูแลประชาชนในพื้นที่

นายจตุรินทร์ มีคะแนนสูงสุด (56.29%)

นางสาวแพทองธาร (47.47%)

พลเอกประยุทธ์ (44.76%)

นายกรณ์ มีคะแนนน้อยที่สุด (18.18%)

ผลสรุปคุณลักษณะพรรคการเมือง ด้านที่ 5 มีที่มีความอิสระในการตัดสินใจ ปราศจากการครอบงำใด ๆ

นายจตุรินทร์ มีคะแนนสูงสุด (57.15%)

พลเอกประยุทธ์ (51.48%)

พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ (45.94%)

นางสาวแพทองธาร มีคะแนนน้อยที่สุด (15.10%)

อ้างอิง : <https://www.thairath.co.th/news/politic/2236382>

อดีต ส.ส.-ผู้สมัคร ปชป.อีสาน ชู 'จรินทร์' นายกา คนต่อไป คาดพลิกโฉมการเมืองครั้งใหญ่
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 20:02 น.



เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2564 ที่ห้องประชุมอุดรดุขฎิ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อุดรธานี มีการจัดการสัมมนา โครงการประชาธิปไตย สัจจร พบอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตัวแทนประจำเขตเลือกตั้ง และผู้แทนสาขาพรรคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บรรยายการสัมมนา คึกคัก มีอดีต ส.ส. อดีตผู้สมัคร ส.ส.ในนามพรรคประชาธิปัตย์ทั่วภาคอีสาน ประมาณ 90 คน เข้าร่วมงาน

จากนั้นนายไชยยศ จิรเมธากร อดีต ส.ส.อุดรธานี ในฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ขึ้นเป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อชี้แจงแนวทางและนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ โดยการนำของนายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรค

ที่ประชุมลงมติชู “นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์” เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป โดยสนามเลือกตั้งครั้งนี้น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่และครั้งใหญ่ในวงการเมือง หลังมีท่าทีของอดีต ส.ส. และว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กำลังเล็งหาพรรคการเมืองที่จะเข้าสังกัด ประชาชนกำลังจับตามองการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ และตัดสินใจเลือกผู้แทน

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6716790

มสธ.เผยผลสำรวจजनกรุง ‘จุนทร’นำโด่ง เหมาะสมนั่งนายกฯคนต่อไป
วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 06.00 น.



ซูเปอร์โพลเผยประชาชน 99.1% คัดค้านนำ สถาบัน- แก้ม.112 เป็นเครื่องมือต่อสู้ทางการเมือง-หาเสียง เชื่อ ขบวนการต่างชาติมีเอี่ยวเคลื่อนไหว ‘แรมโบ้’หนุนโพล ปชช.ไม่ต้องการนำสถาบันฯ-แก้ม.112 อัด‘พท.-ก้าวไกล’ หากนำมาชูหาเสียง อย่าหวังชนะถล่มทลาย ประชาชนไม่เอาด้วย ขณะที่‘พุทธะอิสระ’บุกสภาฯหอบ2แสนชื่อยื่น‘ชวน’ ขวางแก้หมวดสถาบันฯทุกมาตรา โพล‘มสธ.’สำรวจजनกรุง‘จุนทร’นำโด่ง เหมาะเป็นนายกฯคนต่อไป ระบุมีความเป็นผู้นำ เฉพาะตัวเด่นชัด ตามด้วย‘ประยุทธ์-สุดารัตน์’ นายกฯเซ็นต์ ตั้ง‘นิโรธ’ประธานวิปรัฐบาล เจ้าตัวโวได้ดี เพราะหล่อ

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ เสนอผลสำรวจ เรื่อง“ม.112: เบื้องหลังและความจำเป็น”จากกรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ 2,272 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 1-4พ.ย.ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ98.5 ระบุว่า การมีอยู่ของสถาบันกษัตริย์เป็นส่วนสำคัญของความสัมพันธ์เชิงลึกของคนในชาติและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเชิงประวัติศาสตร์ เช่น ไทย-จีน ไทย-ญี่ปุ่น ไทย-อังกฤษ เป็นต้น รองลงมาร้อยละ 97.0 ระบุว่า สถาบันกษัตริย์เป็นสถาบันหลักของการก่อร่างสร้างชาติในการกอบกู้เอกราช ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และดูแลทุกข์สุขของ ราษฎร และร้อยละ96.1 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการยกเลิก หรือแก้ไขมาตรา112 เพราะการมีอยู่ไม่กระทบต่อการดำเนินชีวิตปกติและสิทธิส่วนบุคคลของประชาชนทั่วไป

ปชช.ร้อยละ99.1ค้านแก้ไขม.112

เมื่อถามถึงความจำเป็นของมาตรา112 พบว่า ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ99.1 ระบุว่า ไม่ต้องการให้ใคร หรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนำสถาบันกษัตริย์และการแก้ม.112 มาเป็นเครื่องมือต่อสู้ทางการเมืองหาคะแนนเสียงและแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว สร้างความแตกแยกขัดแย้งในชาติ รองลงมาร้อยละ98.9 ระบุจำเป็นต้องป้องกันและปกป้องการล้มล้างสถาบันฯ จากกลุ่มไม่หวังดี บิดเบือนใส่ร้ายและจบบ้าง และร้อยละ 98.4 ระบุว่า ประมุขของทุกประเทศ เป็นเกียรติศักดิ์ศรีและสถาบันหลักของชาติ จำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองด้วยกฎหมาย ไม่ต้องการให้นำสถาบันกษัตริย์และม.112 มาเป็นเครื่องมือปลุกปั่นเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ล้มล้างสถาบันอันเป็นศูนย์รวมจิตใจและความศรัทธาภักดีของคนในชาติ

เมื่อถามถึงเรื่อง การแก้ไข ม.112กับการเข้าแทรกแซงของต่างชาติ พบว่า ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 97.2 ระบุว่า มีความพยายามจากขบวนการต่างชาติมหาอำนาจเข้ามาแทรกแซง เชื่อมโยงกับกลุ่มต่อต้านสถาบันต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทย เพื่อมากอบโกยผลประโยชน์ชาติไทย และร้อยละ 96.2 ระบุว่า เชื่อว่า มีกลุ่มต่อต้านสถาบันและแกนนำรับเงินและผลประโยชน์อื่นๆ เป็นเครื่องมือของประเทศมหาอำนาจในการโค่นล้มสถาบัน ‘แรมโบ้’หนุนโพล-ปชช.ไม่เห็นด้วย

นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เห็นด้วยกับผลสำรวจสำนักวิจัยซูเปอร์โพลเรื่อง ม.112 ที่พบว่า ประชาชนร้อยละ98.5 เห็นว่า การมีอยู่ของสถาบันกษัตริย์เป็นส่วนสำคัญของความสัมพันธ์เชิงลึกของคนในชาติและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเชิงประวัติศาสตร์ นอกจากนี้เกือบร้อยละ99.1ไม่ต้องการให้นำสถาบันกษัตริย์และการแก้ ม.112 มาเป็นเครื่องมือทางการเมือง หากจะเสนอเสียงและแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว เพราะจะทำให้สร้างความแตกแยกขัดแย้งในชาติ ดังนั้นจึงเป็นการแสดงให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศรักและศรัทธาและมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และจะไม่ยอมให้ใครนำเรื่องสถาบันไปแสวงหาผลประโยชน์ของตัวเองหรือทางการเมืองของพรรคการเมือง

นายเสกสกล กล่าวว่า อยากให้ฝ่ายค้านได้รู้จักคิดและฟังเสียงประชาชนส่วนใหญ่ว่า ประชาชนมีความต้องการอะไรและการที่พรรคเพื่อไทย(พท.) พรรคก้าวไกล(ก.ก.) ต้องการแก้มาตรา112 ตนมั่นใจว่าคนไทยทั้งประเทศไม่ยอมอย่างแน่นอน การที่พรรคพท.-ก.ก.จะชูแก้มาตรา112 ในการหาคะแนนนิยมของพรรคนั้น บอกได้เลยว่า เป็นเรื่องที่ผิดพลาดอย่างมาก เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ไม่เอาด้วย หากมีการเลือกตั้งครั้งหน้ามั่นใจว่าคงไม่ชนะแบบถล่มทลายอย่างที่คุยไว้แน่นอน

“ขอให้บรรดานักวิชาการบางคน นักการเมือง พรรคการเมือง สามนิ้ว สามกีบทั้งหลายที่คิดร้ายทำลายต่อสถาบันฯ หันมาฟังเสียงประชาชนส่วนใหญ่ดูบ้าง หยุดพฤติกรรมที่คิดแก้ไขมาตรา112 เสียตั้งแต่บัดนี้ เพราะคนไทยส่วนใหญ่มีความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันฯ จะไม่ยอมให้พวกนักแผ่นดินวางแผนคิดล้มล้างสถาบันอย่างเด็ดขาด แม้จะแลกด้วยชีวิตก็ตามจะขอปกป้องจนถึงที่สุด”

‘พุทธะอิสระ’บุกสภาฯหอบ2แสนชื่อขวาง

ที่รัฐสภา นายสุวิทย์ ทองประเสริฐ หรือพุทธะอิสระ ในนามเครือข่ายภาคีกองทัพประชาชนปกป้องสถาบันพร้อมภาคีเครือข่ายประชาชน เข้ายื่นหนังสือคัดค้านขอแก้รัฐธรรมนูญหมวดว่าด้วยพระมหากษัตริย์และสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกมาตราและคัดค้านการแก้ไขประมวลอาญา มาตรา112 พร้อมรายชื่อประชาชนผู้คัดค้านการขอแก้ไข 222,928รายชื่อ ต่อ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่านนายสมบุญ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาฯ โดย นายสุวิทย์ กล่าวว่า ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ หนึ่งในเสาหลักสำคัญของชาติที่มีคุณูปการต่อคนไทยมาอย่างยาวนาน ทั้งยังเป็นสถาบันที่ก่อเกิดศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงามให้แก่คนในชาติ อีกทั้งยังทรงเป็นหลักชัย หลักใจ เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติและนำพาประเทศให้พัฒนาเติบโตก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บัดนี้มีกลุ่มบุคคลเพียงหยิบมือที่ไม่เคยสร้างประโยชน์ให้แผ่นดินเกิดของตน แต่กลับมาแสดงความกำเริบเหิมเกริม กระทำการจาบจ้วงล่วงเกิน หมิ่นประมาท ด้อยค่า จำกัดบทบาท และต้องการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งยังปลุกระดมมวลชนโดยใช้เฟคนิวส์เรียกร้องให้ทำการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ เพื่อลิดรอนพระราชอำนาจ

“พวกเราในนามเครือข่ายภาคีกองทัพประชาชนฯผู้มีความจงรักภักดี ได้รวบรวมรายชื่อผู้คัดค้าน เพื่อให้เกิดการยับยั้งการขอแก้รัฐธรรมนูญในบทบัญญัติเรื่องพระมหากษัตริย์และสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกมาตราและคัดค้านการขอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา112และมาตรา 116” นายสุวิทย์ ย้ำ ขณะที่นายสมบุญกล่าวว่า จะนำรายชื่อผู้คัดค้านทั้งหมดเรียนให้ประธานสภาฯรับทราบต่อไป

‘จรินทร์’นายกฯ’บึกตู้-สุธารัตน์’ตามติด

ศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับ “ประชาชนในกรุงเทพมหานครต้องการผู้นำที่มีคุณลักษณะแบบใดเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปแลคุณลักษณะพรรคการเมืองแบบใดที่ผู้นำสังกัดหรือได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป” ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 28ตุลาคม-2 พฤศจิกายน2564 กลุ่มตัวอย่าง 12,350คน พบว่า นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ประชาชนในกรุงเทพมหานครประเมินว่า เหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป เนื่องด้วยมีคุณลักษณะความเป็น

ผู้นำเฉพาะตัวเด่นชัดและมีคุณลักษณะพรรคการเมืองที่สังกัดเด่นชัด รองลงมาคือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา (52.99%) , คุณหญิงสุภารัตน์ เกียรติพันธุ์ (38.12%) ตามลำดับ ส่วน น.ส.แพทองธาร ชินวัตร มีคะแนนน้อยที่สุด (8.87%)

1.2 ผลสรุปคุณลักษณะด้านที่1 คือ ความสามารถแก้ปัญหาและแก้ปัญหาเศรษฐกิจประเทศได้ จะเห็นได้ว่า นายจุนทร คະແນນສູງສຸດ (50.30%) รองลงมา คือ พล.อ.ประยุทธ์ (41.31%), นายกรณ์ จาติกวณิช (32.02%) ตามลำดับและ น.ส.แพทองธาร คະແນນສູງສຸດ (9.20%) คุณลักษณะด้านที่2 คือ คุณลักษณะด้านความสามารถในการแก้ปัญหาปากท้องและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้ เห็นได้ว่า นายจุนทร คະແນນສູງສຸດ (50.89%) รองลงมา คือ พล.อ.ประยุทธ์ (43.44%), นายกรณ์ (30.14%) ตามลำดับ ส่วน น.ส.แพทองธาร คະແນນສູງສຸດ (7.72%)

ผลสรุปคุณลักษณะด้านที่3 คือ คุณลักษณะด้านการเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การบริหารประเทศ มีผลงานโดดเด่น เป็นที่ประจักษ์มาแล้วทั้งในอดีตและปัจจุบัน เห็นได้ว่า นายจุนทร คະແນນສູງສຸດ (59.53%) และรองลงมา คือ พล.อ.ประยุทธ์ (42.47%) , คุณหญิงสุภารัตน์ (33.40%) ตามลำดับ ส่วน น.ส.แพทองธาร คະແນນສູງສຸດ (6.09%)

ผลสรุปคุณลักษณะด้านที่4 คือ คุณลักษณะด้านการเป็นผู้ที่รอบรู้ รอบคอบ ทุ่มเท ขยัน และรู้กลไกการผลักดันงานหรือนโยบายให้สำเร็จได้ เห็นได้ว่า นายจุนทร คະແນນສູງສຸດ (63.58%) รองลงมา คือ พล.อ.ประยุทธ์ (58.72%), คุณหญิงสุภารัตน์(42.20%) ตามลำดับ ส่วน น.ส.แพทองธาร มีคะแนนน้อยที่สุด (6.36%) เป็นต้น

‘ปึกป้อม’ไม่หวั่นเกมลับของค้ประชุม

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ให้สัมภาษณ์กรณีฝ่ายค้านขู่จะนับองค์ประชุมในที่ประชุมสภาให้บ่อยขึ้นว่า เป็นเรื่องของฝ่ายค้าน ส่วนรัฐบาลต้องเตรียมพร้อมในการเข้าประชุมและเข้าประชุมให้พร้อม ซึ่งเราคุมเสียงของเราได้

ผู้สื่อข่าวถามว่า นายนิโรธ สุนทรเลขา สส.นครสวรรค์ พรรคพปชร.ในฐานะประธานวิปรัฐบาลคนใหม่ จะคุมเสียงได้หรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า คุมได้ ไม่ต้องห่วงและเป็นหน้าที่ของ สส.อยู่แล้ว สส.ทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเอง เมื่อถามว่า กังวลว่าเมื่อ นายนิโรธ เข้าทำหน้าที่ จะมีการรับน้องหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ไม่กังวลอะไรเลย เป็นหน้าที่ของ สส.ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านที่ต้องร่วมมือกันทำงานของสภา

เมื่อถามว่า การทำงานในสภาของสมัยประชุมนี้ จะราบรื่นใช้หรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ราปรื่น ตนบอกตั้งแต่แรกแล้ว เมื่อถามว่า พรรคพลังประชารัฐจะมีการปรับยุทธศาสตร์การทำงานเพื่อตึงเสียงจากคนรุ่นใหม่หรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า เราดำเนินการอยู่

บินนราธิวาส6พ.ย.ตั้งสาขาพรรค

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 6พฤศจิกายน พล.อ.ประวิตร จะเดินทางไป อ.สุโหงโกลก จ.นราธิวาส เพื่อไปเป็นประธานประชุมจัดตั้งสาขาพรรค พปชร.ที่สนามกีฬา L SOCCER พร้อมกับพบปะและปราศรัยกับสมาชิกทั้ง 3เขต โดยมี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา และเลขาธิการพรรค นายวิรัช รัตนเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรค ร่วมคณะไปด้วย ซึ่งช่วงเช้าจะปฐมนิเทศสมาชิกพรรคโดยนายสันพันธ์ มะยูโซ๊ะ สส.นราธิวาสและกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ก่อน เสร็จแล้วจะเป็นบรรยายเรื่องการดำเนินการจัดตั้งสาขาพรรคภาคใต้โดย กกต.นราธิวาส จากนั้นจะประชุมเลือกตัวแทนประจำจังหวัดนราธิวาสของเขตเลือกตั้ง โดยจะพิจารณาเรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง สาขาภาคใต้น้อยกว่า 7คน โดยให้สมาชิกเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับเป็นคณะกรรมการ

นายกฯเซ็นตั้ง‘นิโรธ’ป.วิ.ปรบ.แล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ลงนามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 299 / 2564 วันที่ 5พ.ย.เรื่องปรับปรุงองค์ประกอบในคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา11 (6) และ (9) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 ประกอบกับมาตรา182 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560 แต่งตั้ง นายนิโรธ สุนทรเลขา เป็นประธานกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภาให้เป็นไปอย่างมีระเบียบตามแบบแผน

ระบบรัฐสภา ตลอดจนเพื่อให้การประสานงานสมาชิกสมาชิกรัฐสภาและพรรคการเมืองในปัญหาต่างๆนิติบัญญัติ
ดำเนินการไปอย่างราบรื่น

แจงประชุมสภาล่ม-สส.ทำงานหนัก

ด้าน นายนิโรธ สุนทรเลขา สส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงการทำหน้าที่หลังถูกเสนอชื่อ
เป็นประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลคนใหม่ (วิปรัฐบาล) โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาคู่ประชุม
สภาล่มว่า เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายนที่ผ่านมาตนยืนยันว่า การประชุมสภาฯ องค์กรประชุมไม่ได้ล่ม ทั้งนี้ ต้องให้ความเป็น
ธรรมกับผู้แทนทุกคนที่ร่วมกับทำงานผลักดันกฎหมายตั้งแต่ช่วงเช้า ซึ่งวันดังกล่าวมีกฎหมายที่ต้องดำเนินการตาม
ระเบียบวาระจำนวน 3ฉบับ แต่ละฉบับมีรายละเอียดหลายมาตรา เราต้องพิจารณาทุกมาตราตั้งแต่ฉบับที่ 1 จนถึงฉบับ
ที่3 จนถึงฉบับที่3 ช่วงเวลา 17.00น. โดยตั้งแต่สองฉบับแรกผู้แทนทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล แทบไม่ได้ขยับ เพราะมี
จิตสำนึกต้องผลักดันกฎหมายเพื่อบ้านเมือง ทำให้เกิดความล่าช้าเวลาประชุมกว่า 8ชั่วโมง ก็ต้องเออเรือ อ่อนล้าบ้าง ซึ่ง
ความจริงเมื่อเข้าสู่การพิจารณากฎหมายฉบับที่3 ตามไทม์ไลน์จะปิดประชุมเวลา 18.00น.จึงได้ประสานกับประธานที่
ประชุมในขณะนั้นคือ นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่งว่าเริ่มการพิจารณากฎหมายฉบับที่3 สักนิดหนึ่ง
หากผู้แทนไม่ไหวก็จะขออนุญาตปิดประชุม เรื่องก็เป็นแบบนี้

นายนิโรธ กล่าวว่าในระหว่างการพิจารณาถึงมาตราที่ 5 ของกฎหมายฉบับที่ 3 มีส.ส. สงวนความเห็นและ
อภิปรายกัน ตอนนั้นเวลาประมาณ 17.00 น.ผู้แทนไม่ไหว เขาก็เริ่มลงไปรับประทานอาหารกัน เมื่อมีการอภิปรายเสร็จ
แล้ว ประธานที่ประชุมก็สั่งปิดการประชุม เพราะดูแล้วผู้แทนเหนื่อย ต้องเห็นใจผู้แทน เราไม่ได้ขี้เกียจสันหลังยาว
เพราะร่างกายแต่ละคนแข็งแรงไม่เหมือนกัน การทำงานแบบนี้ตนคิดว่า บางทีเกินอายุขัย ต้องเห็นใจ และขอให้
ประชาชน เข้าใจ ทุกคนเหน็ดเหนื่อย บางทีตาย เออเร่อ ฮิวแมนเออเร่อ เมื่อถามว่า การควบคุมองค์ประชุมในสภา
ถือเป็นหน้าที่ของประธานวิปรัฐบาล จะเข้าไปดำเนินการอย่างไร โดยเฉพาะในช่วงอายุสภาที่ใกล้จะครบเทอม
‘วิรัช’ไม่ได้ฝากงานอะไรเป็นพิเศษ

เมื่อถามต่อว่า นายวิรัช รัตนเศรษฐ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรค พปชร.ในฐานะอดีตประธานวิปรัฐบาล ได้ฝากกำชับ
อะไรมาหรือไม่ นายนิโรธ กล่าวว่า นายวิรัชได้สร้างทีมงานไว้แข็งแรงแล้ว และทุกพรรคก็เช่นกัน ซึ่งวิปแต่ละพรรคก็
ร่วมกันทำงาน มีความเข้าใจกันเป็นอย่างดี แต่บางครั้งต้องเข้าใจบทบาทแต่ละพรรคเหมือนกัน แต่งานไหนถ้าเป็นงาน
ของบ้านเมืองและประชาชน ส.ส.ทุกพรรคก็ช่วยกันทำ

ชี้ประชุมล่มความผิดพลาดมนุษย์

ถามต่อว่า จะแก้เกมอย่างไรหากพรรคฝ่ายค้านอาจจะยังใช้เทคนิคเล่นเกมในสภาฯ โดยเฉพาะการไม่ยอมกด
บัตรแสดงตน นายนิโรธ กล่าวว่า “มันไม่ใช่เกมของเขา บางทีมันเออเร่อ เชื่อผมสิ บางทีนานๆ ผมยังเออเร่อเลย แบบฮิว
แมนเออเร่อ ความผิดพลาดของมนุษย์ และเราใช้งานผู้แทนหนัก บางทีที่ 1 ที่ 3 ยังนั่งประชุมกัน เมื่อทำงานหนักๆ ก็
เบลอ”เมื่อถามว่า เชื่อหรือไม่ว่าหลังจากนี้จะไม่เกิดปัญหาเรื่ององค์ประชุม นายนิโรธ กล่าวว่า อยู่ที่ระเบียบวาระที่เสนอ
เข้ามาว่ามากไปหรือไม่ ถ้ามากเกินไปของมนุษย์ ก็ไม่ไหว เพราะผู้แทนก็เป็นมนุษย์ ตนคิดว่าทุกคนมีสามัญสำนึก
ช่วยกัน ไม่มีเล่นเกมการเมืองอะไร

ผู้สื่อข่าวถามว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
ในฐานะหัวหน้าพรรค พปชร.ได้ฝากเรื่องอะไรในการทำงานที่บ้าง นายนิโรธ กล่าวว่า เมื่อวานนี้เสร็จจากการประชุม
สภาฯ ทางหัวหน้าพรรคก็ให้ตนเข้าพบ ท่านบอกว่าได้ทำเอกสารเสนอชื่อตนเป็นประธานวิปรัฐบาลไปยังรัฐบาล
พิจารณาแล้ว ซึ่งขณะนี้ตนยังไม่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรกลับมา จึงยังไม่ได้คุยอะไรกับหัวหน้าพรรค
เพียงแต่ท่านมอบหมายงานและบอกว่าให้ทำหน้าที่ให้ดี ขอให้ช่วยกันทำ คุยกับทุกฝ่ายร่วมกันทำงานในภารกิจหน้าที่
ของสภาฯ

ไม่หนักใจ-ได้รับเลือกเพราะหล่อมั่ง

นายนิโรธ ให้สัมภาษณ์หลังได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานวิปรัฐบาล เมื่อถามว่าหนักใจหรือไม่ที่ต้องมาทำหน้าที่แทน นายวิรัช รัตนเศรษฐ์ เพราะที่ผ่านมามีข่าวการคิดล้มนายกฯ นายนิโรธกล่าวว่า ไม่หนักใจอะไรเลย เพราะนายวิรัช ได้สร้างทีมงานที่เข้มแข็งมาก มีการทำงานเป็นขั้นตอนและข่าวการล้มนายกฯนั้นก็ เป็นเพียงข่าวลือ เพราะนายกฯเป็นรัฐบาล เป็นฝ่ายบริหาร ขณะที่พรรคพปชร.ที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลก็เป็นผู้เสนอชื่อ พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกฯ ดังนั้น นายกฯ และรัฐบาลสบายใจได้ トラบใดที่ยังไม่มีการทุจริต เมื่อถามว่าเหตุใด พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ในฐานะหัวหน้าพรรค พปชร. จึงเลือกนายนิโรธเป็นประธานวิป นายนิโรธ กล่าวเพียงสั้นๆ ว่า ‘เพราะผมหล่อมั่ง’

‘สุทิน’ยอมรับ ‘นิโรธ’ ปร. วิปรบ.

ด้าน นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย (พท.)ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวถึงบุคคลที่จะเข้ามาทำหน้าที่เป็นประธานวิปรัฐบาลคนใหม่ว่า เดิมที นายวิรัช รัตนเศรษฐ์ อดีตประธานวิปรัฐบาล ประสานงานได้ดี ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ยอมรับว่า ทำงานมีความสุข แม้อยู่คนละฝ่าย แต่มีความเห็นตรงกัน ซึ่งแต่ละฝ่าย ทั้งฝ่ายค้านและวิปรัฐบาลก็ต่างยึดประโยชน์ของประชาชน และคำนึงถึงภาพพจน์ ศักดิ์ศรีของสภาผู้แทนราษฎร เป็นที่พึงของประชาชน

ขอยึดแนวทาง “วิรัช” ทำงาน

ทั้งนี้ ผวกถึง ประธานวิปรัฐบาลคนใหม่ ขอยึดแนวทางเดิมในการประสานงานร่วมกันและสร้างแนวทางใหม่มา สร้างสรรค์การทำงานโดยเฉพาะการพิจารณากฎหมายสำคัญต่างๆและยึดว่า จะต้องทำให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นที่ศรัทธาของประชาชนไม่ให้อำนาจอื่นมาบ่อนทำลาย หรือด้อยค่าสภาฯ พร้อม ขออย่าเอาเสียงข้างมาก เป็นตัวกำหนด หรือ อย่ายเอาเปรียบเสียงข้างน้อยจนเกินไปขอให้คำนึงถึงศักดิ์ศรีของสภาด้วย ยืนยัน ฝ่ายค้าน ใจกว้าง ยอมรับได้ หากจะมาทำหน้าที่นี้ เพราะเคยอยู่พรรคเดียวกันมาก่อน เชื่อว่าการประสานงาน น่าจะได้ แต่ห่วงอยู่อย่างเดียว หากไปยึดติดว่า “ตัวกูของกูฝ่ายกู” อาจจะทำนายยาก

อ้างอิง : <https://www.naewna.com/politic/613896>

ไร้ความเที่ยงตรง! “ธีรภัทร์”รับไม่ได้โพลอ้าง “จรินทร์” เหมาะนั่งนายกฯ โพลส์ลาออกที่ปรึกษาโพล ม.สุโขทัย
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:47 น.



"ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์" สดทน ลาออกจากที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและพัฒนากการสื่อสารการเมืองและสังคม ม.สุโขทัยฯ
รับไม่ได้หลังทำโพลอ้างชาวกรุงชู "จรินทร์" เหมาะเป็นนายกฯ ที่สุด คาดไม่สุจริต ไร้ความเที่ยงตรง

วันนี้ (6 พ.ย.) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นักวิชาการประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช โพลส์เฟซบุ๊กส่วนตัว ว่า เพื่อรักษาภาพลักษณ์ขององค์กรที่มเคยอยู่มานานถึง 36 ปี คือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช และจุดยืนของความสุขใจและความเที่ยงตรงทางวิชาการที่ยึดมั่นมาโดยตลอดครับ

พร้อมแนบข้อความว่า เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนากการสื่อสารการเมืองและสังคมอันสืบเนื่องมาจากการจัดทำโพลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับ"ประชาชนในกรุงเทพมหานครต้องการผู้นำที่มีคุณลักษณะแบบใดเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปและคุณลักษณะพรรคการเมืองแบบใดที่ผู้นำสังกัดหรือได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป"ผมขออนุญาตลาออกจากการเป็นที่ปรึกษาของศูนย์วิจัยและพัฒนากการสื่อสารการเมืองและสังคมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช นับตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธีรภัทร์

อ้างอิง : <https://mgronline.com/politics/detail/9640000110068>



"ศรีสุวรรณ" ยื่น กกต.สอบ "สส. พปชร." ช่วยผู้สมัคร อบต.หาเสียง ผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นหรือไม่
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564



วันนี้ (5 พ.ย.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศรีสุวรรณ จรรยา ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้ตรวจสอบ กรณีที่ปรากฏคลิปในโซเชียล ว่านายวีระกร คำประกอบ สส.พรรคพลังประชาชน จังหวัดนครสวรรค์ อาจมีพฤติการณ์ช่วยผู้สมัครนายก อบต. และทีมผู้สมัคร ส.อบต. หาเสียงในจังหวัดนครสวรรค์ ว่าเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เพราะแม้ นายวีระกร จะออกมาภาคเสธว่าเป็นเพียงการอวยพรผู้สมัครและทีมงานผู้สมัคร และเป็นการลองไม้ค้ ไม่มีเจตนาหาเสียง แต่คลิปดังกล่าวเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่ และเป็นการจงใจการกระทำใด ที่อาจฝ่าฝืน พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 หรือไม่

ทั้งนี้ เป็นหน้าที่และอำนาจของ กกต. ที่จะต้องพิจารณาและวินิจฉัย ว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ และหากเป็นการฝ่าฝืนต้องรับสั่งให้หยุดดำเนินการ เพราะหากชักจูงอาจทำให้การเลือกตั้ง อบต. ที่เกิดขึ้นเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมได้ ที่สำคัญจะเป็นหลักฐาน ที่นำไปร้องเรียนเอาผิดเกี่ยวกับการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองต่อไปได้

ขณะที่นายวีระกร คำประกอบ สส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชาชน ชี้แจงถึงกรณีที่มีคลิปภาพของตนเองไปช่วยผู้สมัครนายก อบต.หาเสียง ว่าตนเองบังเอิญผ่านไปเจอทีมงานของผู้สมัครเท่านั้น และผู้สมัครได้ขอให้ตนเองพูดให้กำลังใจกับทีมงาน ไม่ใช่การหาเสียง ไม่ได้ให้คุณให้โทษกับผู้สมัคร และเป็นการพูดให้กำลังใจกับทีมงานที่อยู่ภายในบ้านพักเท่านั้น ไม่ใช่การพูดกับประชาชนที่มาฟังการปราศรัย

ทั้งนี้ ขอให้ กกต. พิจารณารายละเอียดดังกล่าวด้วยเหตุและผล เพราะตนเองไม่ได้กระทำความผิดกฎหมาย และหากมีโอกาสที่จะได้ให้กำลังใจผู้สมัครที่หาเสียงอย่างถูกต้อง ก็พร้อมที่จะทำอีก เพราะไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย

อ้างอิง : <https://www.komchadluek.net/news/491257>

<https://news.ch7.com/detail/527332>



สมชัย แนะ ร้อง กทต. ปมคลิปว่อน ซี "ส.ส. วีระกร" ช่วย อบต. หาเสียงหรือไม่
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07:00 น.



อดีต กทต. สมชัย ศรีสุทธิยากร แนะ ร้อง กทต. ปมคลิปว่อนโซเชียล พิจารณาวินิจฉัย ส.ส.พลังประชาชน "วีระกร คำประกอบ" ช่วย อบต. หาเสียงหรือไม่ ด้าน วีระกร แจง คลิปดราม่า ไม่ใช่การช่วยผู้สมัคร อบต. หาเสียง เป็นแค่ให้กำลังใจเท่านั้น ฉะ กมธ. จ้องจับผิด

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กทต.โพสต์เฟซบุ๊ก ว่า มีคนถามผมมาว่า ส.ส. ช่วย อบต. หาเสียงได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ครับ เพราะ ตาม พ.ร.บ. เลือกตั้งท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มีบทบัญญัติ คือ มาตรา 34 ห้ามข้าราชการการเมือง ส.ส. ส.ว. ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครใดและมาตรา 69 ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้ตำแหน่งหน้าที่กระทำการใด ๆ อันเป็นคุณหรือโทษ ต่อผู้สมัครโดย มาตรา 34 กทต.ทราบ ต้องสั่งให้หยุดกระทำ ส่วน มาตรา 69 มีบทลงโทษในมาตรา 126 วรรคสอง จำคุก 1-10 ปี ปรับ 20,000-200,000 บาท และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี

ในกรณีที่มีคลิปชัดเจน ร้องต่อ กทต.ได้เลย กทต.ต้องพิจารณาและวินิจฉัยว่า เป็นการกระทำผิดตามมาตราดังกล่าวหรือไม่และสั่งให้หยุดดำเนินการหากผิดพร้อมทำสำนวนส่งศาลอุทธรณ์ภาคเพื่อพิจารณาลงโทษครับ ไม่ต้องเสียเวลา กรรมการสภา เขี่ยตัวแทน กทต. มาชี้แจงหรือครับ

อ้างอิง : <https://www.komchadluek.net/news/491257>



“วีระกร คำประกอบ” ยืนยันแכלองไมค์ ไม่ได้ช่วยผู้สมัคร อบต.นครสวรรค์หาเสียง

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16:00 น.



ส.ส.นครสวรรค์ ยืนยันแכלองไมค์ ไม่ได้ช่วยหาเสียงแก่ผู้สมัคร อบต. ด้าน “สมชัย” ชี้เข้าข่ายมีความผิดตามมาตรา 34 ของ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

ส.ส.นครสวรรค์ ยืนยันแכלองไมค์ ไม่ได้ช่วยหาเสียงแก่ผู้สมัคร อบต. ด้าน “สมชัย” ชี้เข้าข่ายมีความผิดตามมาตรา 34 ของ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

นายวีระกร คำประกอบ ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ “เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand” หลังมีข่าวช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในจ.นครสวรรค์หาเสียง และถูกร้องเรียนว่า คลิปดังกล่าวเป็นการอวยพรผู้สมัครและทีมงานผู้สมัครเมื่อวันที่ 31 ต.ค.ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 15.00 น. ซึ่งเป็นการกล่าวในพื้นที่บริเวณบ้านของผู้สมัครเอง ไม่ได้ช่วยหาเสียงเพราะไม่ได้พูดให้ใครฟัง พูดให้แต่ทีมงานผู้สมัครเท่านั้น ซึ่งตนเองผ่านไปตรงนั้นพอดีและพบเห็นผู้สมัครกำลังรวมพลอยู่ ซึ่งมีคนอยู่ประมาณ 10 กว่าคน กำลังเตรียมตัวออกไปแนะนำตัวกับชาวบ้าน

“ขอยืนยันว่าไม่มีการหาเสียง การหาเสียงจะต้องมีผู้รับชม รับฟัง แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมีแต่ตัวผู้สมัครทั้งสิ้น ไม่มีผู้อื่นเลย ส่วนการที่ตนเองพูดว่า ขอคะแนนให้เบอร์ 1 ด้วย นั้นเป็นการ ลองไมค์ เทสเสียง เทสไมค์ ไม่มีเจตนาหาเสียง” นายวีระกร กล่าวและมั่นใจว่าตนเองไม่ได้กระทำการฝ่าฝืนต่อมาตรา 34 ของ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นปี 2562 แต่อย่างใด

ด้านนายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวในประเด็นเดียวกันนี้ว่า ส.ส. ไม่สามารถช่วย อบต. หาเสียงได้เพราะ ตาม พ.ร.บ. เลือกตั้งท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มีบทบัญญัติ คือ มาตรา 34 ห้ามข้าราชการการเมือง ส.ส., ส.ว. ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครใด และมาตรา 69 ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่กระทำการใด ๆ อันเป็นคุณหรือโทษ ต่อผู้สมัคร โดยมาตรา 34 กกต.ทราบ ต้องสั่งให้หยุดกระทำ ส่วนมาตรา 69 มีบทลงโทษในมาตรา 126 วรรคสอง คือจำคุก 1-10 ปี ปรับ 20,000-200,000 บาท และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี

อดีต กกต. ระบุว่าในกรณีที่มีคลิปชัดเจน ร้องต่อ กกต.ได้เลย กกต.ต้องพิจารณาและวินิจฉัยว่าเป็นการกระทำผิดตามมาตราดังกล่าวหรือไม่ และสั่งให้หยุดดำเนินการหากผิด พร้อมทำสำนวนส่งศาลอุทธรณ์ภาค เพื่อพิจารณาลงโทษ ไม่ต้องเสียเวลา กระบวนการสภา เขียวตัวแทน กกต. มาชี้แจง

อ้างอิง : <https://www.komchadluek.net/news/491338>

“สมชัย” จี้ กทต.พิจารณาปม “วีระกร” ช่วยหาเสียง อบต.ชี้เหตุเกิดแล้วรู้กันทั่ว ชูไม่ทำละเว้นหน้าที่ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16:24 น.



อดีต กทต. ชี้ช่อง กทต.หยิบเรื่อง ส.ส.พชร.ช่วยหาเสียง อบต.ขึ้นพิจารณาได้เลย เพราะถือว่าเหตุเกิดแล้ว คนรู้กันทั่ว หากไม่ทำถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ พ.ร.บ.พรรคการเมือง ระบุชัดพรรคส่งได้และห้ามช่วยหาเสียง

วันนี้ (5 พ.ย.) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์เฟซบุ๊กเรียกร้อง กทต.พิจารณาหลังมีคลิป นายวีระกร คำประกอบ ส.ส.พรรคพลังประชาชน ช่วยหาเสียง อบต. โดยระบุว่า คลิปชัดเจนน้องต่อ กทต.ได้เลย กทต.ต้องพิจารณาและวินิจฉัย และสั่งให้หยุดดำเนินการหากผิด พร้อมทำสำนวนส่งศาลอุทธรณ์ภาค เพื่อพิจารณาลงโทษ ซึ่ง นายสมชัย เห็นว่า ส.ส. ช่วย อบต. หาเสียงไม่ได้ เพราะ ตาม พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 34 ห้ามข้าราชการการเมือง ส.ส. ส.ว. ดำเนินการใดๆ ที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครใด และมาตรา 69 ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้ตำแหน่งหน้าที่กระทำการใดๆ อันเป็นคุณหรือโทษ ต่อผู้สมัคร โดยมาตรา 34 กทต. ทราบต้องสั่งให้หยุดกระทำ

นายสมชัย เห็นว่า แม้กฎหมายจะเขียนมาไม่เข้าท่า แต่ถ้ามีอยู่ก็ต้องปฏิบัติ ต้องบอกว่ามาตรา 34 ของ พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ไม่เข้าท่าจริงๆ พรรคการเมืองสามารถส่งผู้สมัครท้องถิ่นได้ แต่ห้ามข้าราชการการเมือง ส.ส. ส.ว. ไปช่วยหาเสียง เป็นอะไรที่ขัดธรรมชาติ กฎหมายที่ขาดความเข้าใจสังคมการเมืองฉบับนี้เกิดขึ้นในยุค คสช. มีสนช.หรือสภานิติบัญญัติที่ คสช.แต่งตั้งเป็นผู้ผ่านกฎหมาย โดยในใจขณะนั้นอาจเกรงว่า ส.ส.จะเข้าไปมีอิทธิพลเหนือการเมืองท้องถิ่นเลยห้ามไว้ แกรมมีบทลงโทษรุนแรงทั้งจำ ทั้งปรับ ทั้งตัดสิทธิทางการเมืองถึง 10 ปี

“พรรคการเมืองที่รู้เรื่องรู้ราว จึงกำชับกำชาแข่งขันให้ลูกพรรคของตนอย่าเปลืองทำผิดกฎหมายข้อนี้ สภาผู้แทนราษฎรชุดปัจจุบัน แม้รู้ว่ามาตรานี้เป็นปัญหา กว่าสองปีที่ปฏิบัติหน้าที่ก็ไม่เคยใช้บทบาทหน้าที่ตนในการแก้ไขกฎหมายให้เข้าที่เข้าทาง ดังนั้นการที่ ส.ส. พลังประชารัฐคนหนึ่งไปเปลืองทดสอบไม้ค้ำยาวๆ ถึงสองเวที เพื่อเชิญชวนให้เลือกนายก อบต. คนนั้นคนนี้ กทต.ต้องเด็ดขาดในการรับเรื่องไปวินิจฉัย ไม่ต้องมีใครร้องเรียน เพราะถือเป็นความปรากฏ เป็นข่าวกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้ว เลขานุการ กทต. หรือ กทต.ท่านใดท่านหนึ่งสามารถหยิบเรื่องนี้ขึ้นถกในประชุมได้เลย เพื่อตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้เลย” นายสมชัย ระบุ และว่าจะรอดูใน 1 สัปดาห์ หาก กทต.ไม่ยกเรื่องนี้ เป็นความปรากฏ ให้ระวัง ความผิดเรื่องการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

อ้างอิง : <https://mgronline.com/politics/detail/9640000109879>

“พีศรี” ไม่พลาดยื่น กต.สอบ “วีระกร” ช่วยหาเสียง อบต.ผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นหรือไม่
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16:25 น.



“ศรีสุวรรณ” มาตามนัดยื่นคำร้อง กต.สอบ ส.ส.พปชร. ช่วยผู้สมัคร อบต.หาเสียง ผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นหรือไม่
หลังมีหลักฐานชัดเจน

วันนี้ (5 พ.ย.) นายศรีสุวรรณ จรรยา ยื่นคำร้องต่อ กต. ขอให้ตรวจสอบ กรณีปรากฏคลิปในโซเชียลมีเดีย
ว่า นายวีระกร คำประกอบ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ จังหวัดนครสวรรค์ อาจมีพฤติกรรมช่วยผู้สมัครนายก อบต.
และทีมผู้สมัครสมาชิกสภา อบต.หาเสียง ในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เพราะแม้
นายวีระกร จะออกมาปฏิเสธว่าเป็นเพียงการอวยพรผู้สมัครและทีมงานผู้สมัคร และเป็นการลงไมโครโฟน ไม่มีเจตนา
หาเสียง แต่คลิปดังกล่าวเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่ และเป็นการจงใจการกระทำใดที่อาจฝ่าฝืน
พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 หรือไม่

ซึ่งเป็นหน้าที่และอำนาจของ กต. ที่จะต้องพิจารณาและวินิจฉัยว่า เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่
และหากเป็นการฝ่าฝืน ก็ต้องรีบสั่งให้หยุดดำเนินการ เพราะหากชักช้าอาจทำให้การเลือกตั้ง อบต.ที่เกิดขึ้นเป็นไปโดย
ไม่สุจริตและเที่ยงธรรมได้ และที่สำคัญ จะเป็นหลักฐานที่สามารถนำไปร้องเรียนเอาผิดเกี่ยวกับการฝ่าฝืนมาตรฐานทาง
จริยธรรมของนักการเมืองต่อไปได้

อ้างอิง : <https://mgronline.com/politics/detail/9640000109880>

6 พ.ย. “บึกป้อม” ลงนราธิวาส ประชุมจัดตั้งสาขาพรรค จับตามิคนย้ายชบ พปชร.
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16:25 น.



วันที่ 5 พ.ย. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวพรรคพลังประชาชนรัฐ (พปชร.) ว่า ในวันพรุ่งนี้ (6 พ.ย. 2564) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชาชนรัฐ จะเดินทางลงพื้นที่ อ.สุโขทัย จ.นราธิวาส เพื่อไปเป็นประธานการประชุมจัดตั้งสาขาพรรคพลังประชาชนรัฐ สาขาภาคใต้ ที่สนามกีฬา L SOCCER พร้อมกับพบปะและปราศรัยกับสมาชิกทั้ง 3 เขต โดยมี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา และเลขาธิการพรรค รวมถึง นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรค ที่ขณะนี้ถูกคำสั่งศาลหยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยกรณีทุจริตสร้างสนามฟุตบอล จ.นครราชสีมา ร่วมคณะไปด้วย

ทั้งนี้ ช่วงเช้าจะมีการประชุมพิเศษสมาชิกพรรคโดย นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ ส.ส.นราธิวาส และกรรมการบริหารพรรคก่อน ต่อด้วยบรรยายเรื่องการดำเนินการจัดตั้งสาขาพรรคภาคใต้โดย กกต.จังหวัดนราธิวาส จากนั้นจะเป็นประชุมเพื่อเลือกตัวแทนประจำจังหวัดนราธิวาสของเขตเลือกตั้ง โดยจะมีการพิจารณาเรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง สาขาภาคใต้ไม่น้อยกว่า 7 คน โดยให้สมาชิกเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับเป็นคณะกรรมการ

อย่างไรก็ตาม ต้องจับตาคำความเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้นในการจัดประชุมสาขาพรรคครั้งนี้ จะมีการเปิดตัวนักการเมืองบางคนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เตรียมจะย้ายจากพรรคร่วมฝ่ายค้านพรรคหนึ่ง มาร่วมงานกับพรรคพลังประชาชนรัฐ.

อ้างอิง : <https://www.thairath.co.th/news/politic/2236369>

MATICHON ONLINE

เลือกตั้ง อบต.หนองบัวศาลา ส่อเดือด! ชาวบ้านยื่นถามผู้ว่าโคราช คืบหน้าจัดการวินัยผู้สมัครพร้อมพวก

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16:53 น.



ส่อเดือด! เลือกตั้ง อบต.หนองบัวศาลา ชาวบ้านยื่นถามผู้ว่าโคราช คืบหน้าจัดการวินัยผู้สมัครพร้อมพวก อ้างคำสั่ง ป.ป.ช.ชี้มูลทุจริต กกต.แจงขั้นตอนยังไม่ถึงที่สุด

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 5 พฤศจิกายน ที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายสมศักดิ์ ขำประถม อายุ 72 ปี พร้อมพวกรวม 3 คน เดินทางมายื่นหนังสือทวงถามความคืบหน้ากับนายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบการตรวจสอบ การกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หนองบัวศาลา อ.เมือง กรณีนายจำเริญ เปล้ากระโทก อดีตนายก อบต.หนองบัวศาลา กับพวกรวม 12 คน ได้ร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายโดยร่วมการออกหรือตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2553 ของ อบต.หนองบัวศาลา ที่เป็นเงินค่าตอบแทนต่างๆ ให้กับตนเองและผู้อื่นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อนำรายชื่อดังกล่าวไปใช้ประกอบเป็นหลักฐานการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป เบื้องต้นได้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวน สภ.เมืองนครราชสีมา รวมทั้งส่งเรื่องร้องไปสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือ ป.ป.ช.จังหวัดนครราชสีมา และเตรียมการยื่นฟ้องศาลปกครองนครราชสีมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

นายสมศักดิ์ ผู้ร้องเปิดเผยว่า ที่ผ่านมาได้ทำหนังสือคัดค้านและส่งเรื่องถึงนายอำเภอเมืองนครราชสีมา เรียนผ่าน ผวจ.นครราชสีมา ปลัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 2 ฉบับ วันที่ 10 สิงหาคม 2552 เป็นเลขรับหนังสือของอำเภอเมืองนครราชสีมาที่ 5804 และฉบับลงวันที่ 3 ธันวาคม 2552 เป็นเลขรับหนังสือของอำเภอเมืองนครราชสีมาที่ 8859 ซึ่งหน่วยงานได้รับทราบเรื่องแต่กลับเพิกเฉยและไม่แจ้งผลการดำเนินงานแต่อย่างใด ทั้งนี้เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 ตนได้ทำหนังสือเรียนถึงนายอำเภอเมืองนครราชสีมา เพื่อขอให้สอบสวนผู้ที่ร่วมกระทำผิดและให้ลงโทษในเรื่องดังกล่าว พร้อมได้ส่งสำเนาคำพิพากษาของศาลปกครองนครราชสีมา เป็นคดีหมายเลขแดงที่ 484/2555 ให้เพิกถอนการขึ้นเงินค่าตอบแทนที่ออกเป็นข้อบัญญัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งทาง อ.เมืองนครราชสีมา ได้รับหนังสือแต่ไม่ดำเนินการใดๆ และเพิกเฉยอีกต่อมาผู้ร้องได้รับหนังสือของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวหานายจำเริญ พร้อมพวกร่วมปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ กรณีตราข้อบัญญัติที่เป็นเงินค่าตอบแทนนั้น มีมติให้ส่งเรื่องให้ จ.นครราชสีมา ดำเนินการทางวินัยตามอำนาจหน้าที่ แต่ก็เพิกเฉยอีก ตนก็ทำหนังสือทวงถามความคืบหน้าอีกครั้ง ก่อนจะมีการหย่อนบัตรเลือกตั้ง ซึ่งนายจำเริญ ได้ลงสมัครนายก อบต.หนองบัวศาลาด้วย

ตนในฐานะชาว ต.หนองบัวศาลา มีความกังวลหากบุคคลมีความผิดได้สมัครเลือกตั้ง เมื่อได้รับเลือกตั้ง แต่คำพิพากษาว่าผิดระเบียบและขาดคุณสมบัติ มีความจำเป็นต้องจัดการเลือกตั้งขึ้นใหม่ ส่งผลให้ภาครัฐเสียงบประมาณแผ่นดินโดยไม่จำเป็น รวมถึงประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ต้องเสียเวลาทำมาหากินมาเลือกตั้งกันเป็นรอบสอง ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถมองข้ามหรือเพิกเฉยได้ ผู้ที่มีอำนาจต้องเร่งรัดเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ด้าน พ.ต.ท. ระพีพงษ์ จิรพัฒนาลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัด (ผอ.สนง. กกต.จ.) นครราชสีมา กล่าวว่า กรณีข้อร้องเรียนดังกล่าว ตนได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นซึ่งต้องตรวจสอบขั้นตอนนี้ล่าสุดถึงไหนแล้ว โดย ผวจ.นครราชสีมาหรือนายอำเภอเมืองมีคำสั่งเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่นการร้องผู้สมัครนายกเทศบาลตำบล (ทต.) แห่งหนึ่ง มีคุณสมบัติต้องห้าม เนื่องจาก ป.ช.ได้ข้อมูลพฤติการณ์ทุจริตแต่กระบวนการชั้นศาล อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 3 จ.สุรินทร์ ยังไม่สิ้นสุด จึงต้องยกคำร้อง

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3028041

"เรื่องไกร" ร่อนหนังสือถึง “บิ๊กตู่” บี ปรับ “นิพนธ์” พ้นตำแหน่ง มท.2

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17:07 น.



วันที่ 5 พ.ย. 2564 นายเรื่องไกร ลีกิจวัฒน์ สมาชิกพรรคพลังประชาชน อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทยเปิดเผยว่า ในช่วงเช้าวันเดียวกันนี้ ได้ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ ถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เพื่อขอให้พิจารณาปรับนายนิพนธ์ บุญญามณี พ้นจากตำแหน่ง รมช.มหาดไทย

นายเรื่องไกร กล่าวว่า เนื่องจากนายนิพนธ์ ถูก พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ออกคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 1528/2564 ให้พ้นจากตำแหน่งนายฯ อบจ.สงขลา ซึ่งความตามคำสั่งดังกล่าว ทำให้นายนิพนธ์กลายเป็นผู้เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ และคำสั่งยังไม่ถูกเพิกถอน จึงอาจมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 (4) ประกอบมาตรา 160 (6) กับมาตรา 98 (8) ซึ่งเรื่องนี้ นายฯ อาจเทียบเคียงกรณีที่รัฐมนตรี 3 คน ที่ต้องคำพิพากษาให้จำคุก หรือเทียบเคียงกรณีที่รัฐมนตรี 2 คน ถูกปรับออกด้วยเหตุผลเพื่อความเหมาะสมและให้เกิดประโยชน์แก่ราชการ

ทั้งนี้หากนายฯ ปล่อยให้ให้นายนิพนธ์ เป็นรัฐมนตรีต่อ อาจมีผลกระทบทางกฎหมายตามมาหลายประการ ทั้งในเรื่องการใช้อำนาจรัฐมนตรี และการร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) และจะรอดูว่านายฯ จะดำเนินการปรับนายนิพนธ์ ออกจากตำแหน่ง รมช. หรือไม่.

อ้างอิง : <https://www.thairath.co.th/news/politic/2236396>

เพื่อไทยลั่นหากเป็นรัฐบาลคนรุ่นใหม่มีที่ยืน

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17:08 น.



"จุลพันธ์" ชี้ หากเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะเร่งแก้ 4 ปัญหาเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม เปิดพื้นที่คนรุ่นใหม่มีที่ยืนในสังคม

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวในงานเสวนาหัวข้อ “ทำเปลี่ยนประเทศไทย” ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในวันครบรอบ 42 ปีการก่อตั้งมติชนสุดสัปดาห์ ว่าสิ่งแรกทีประเทศไทยควรเปลี่ยนคือเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรี ในขณะที่พรรคเพื่อไทยได้เตรียมความพร้อมผู้สืบทอดที่กำลงจะมาถึงด้วยการจัดสรรองค์ความรู้ใหญ่ของพรรค ทั้งการปรับโครงสร้างการบริหาร ปรับคณะกรรมการบริหารพรรค ประกาศวิสัยทัศน์เพื่อเปลี่ยนทิศทางของประเทศในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 หากเข้าสู่การเลือกตั้งและพรรคเพื่อไทยชนะจนได้เสียงเพียงพอเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลได้ ขั้นตอนต่อไปพรรคเพื่อไทยจะขจัดอุปสรรคและความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญ ปี 2560 รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทำให้ได้เห็นถึงความเปราะบางทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและสาธารณสุข จนปัญหาแตกประทุกลายเป็นวิกฤตและปัญหารุนแรงหนักขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากความผิดพลาดในการงานบริหารรัฐบาล และส่วนหนึ่งเพราะประเทศไทยจุดอ่อนอยู่แล้วใน 4 ด้านซึ่งต้องได้รับการแก้ไข ได้แก่

1. โครงสร้างทางเศรษฐกิจ ที่ผ่านมามาประเทศไทยเน้นการส่งออก ขณะที่ธุรกิจที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยังเป็นรูปแบบเดิม (Old Economy) ซึ่งพรรคเพื่อไทยมองว่าประเทศไทยต้องปรับโครงสร้างการผลิต โครงสร้างประชากร และโครงสร้างแรงงาน ต้องให้ความรู้ เพิ่มทักษะหลายด้านมากกว่าทักษะเชิงเดี่ยว

2. โครงสร้างการศึกษา ที่ผ่านมามาประเทศไทยไม่มีการพัฒนาด้านการศึกษา ขณะที่การระบาดของโควิด - 19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาได้ลดระดับคุณภาพการศึกษา (Down grade) ลงไป 5 ปี ต้องมีแนวทางในการชดเชยเวลาที่สูญเสียไป และเตรียมพร้อมการศึกษาไปสู่อนาคตด้วย หากยังปล่อยให้เยาวชนเรียนออนไลน์ทั้งที่ไม่มีความพร้อม และการกลับไปเรียนที่โรงเรียน (On - site) ยังไม่พร้อม สุดท้ายต้องกลับไปเรียนออนไลน์อีก ปัญหาจะไม่ถูกแก้

3. โครงสร้างพื้นฐาน แม้มีโครงการต่างๆ มากมายทั้งโครงการน้ำ ถนน โลจิสติกส์ และดิจิทัล แต่ยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาคนในประเทศ พรรคเพื่อไทยจะสานต่อโครงการสมัยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เช่น พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท ซึ่งใน พ.ร.บ.ฉบับนี้มีโครงการบริหารจัดการน้ำ ที่ครอบคลุมน้ำที่ใช้ในการเกษตร และเพื่อการอุปโภคและบริโภค มีโครงสร้างพื้นฐานรถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่ รวมไปถึงการสร้างเมืองใหม่ ซึ่งพรรคเพื่อไทยได้ประกาศวิสัยทัศน์ “เพื่อไทยมหานคร” ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ซึ่งจะทำให้จุดพักบริเวณสถานีรถไฟกลายเป็นหัวเมืองใหม่ เป็นแหล่งกระจายความเจริญ สร้างความเจริญไปทั่วทุกพื้นที่ เป็นการปรับเปลี่ยนทั้งในเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมได้

4. โครงสร้างเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นสิ่งที่ต้องลงทุน เพราะมีราคาถูกและคุ้มค่า ซึ่งการมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยี ซึ่งได้กลายเป็นปัจจัยที่

5 ของประชาชน จะสามารถนำมาพลิกวิกฤต พื้นเศรษฐกิจให้กับประเทศได้

นายจุลพันธ์ กล่าวสำหรับนโยบายคนรุ่นใหม่ของพรรคเพื่อไทย ได้เตรียมนโยบายสำหรับแก้ไขปัญหาเรียนจบแล้วไม่มีงานทำ ซึ่งเป็นปัญหาที่เด็กและเยาวชนที่เติบโตในยุคพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องเจอ ทั้งตกงาน หางานทำไม่ได้ ไม่มีอนาคต โดยพรรคเพื่อไทยจะใช้กลไกของคณะกรรมการด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม คิดค้นวิธีการเชิงกลยุทธ์และเชื่อมโยงนวัตกรรม มาใช้ในการดำรงชีวิตและทำมาหากิน ด้วยการสร้างงานและแนวทางการช่วยเหลือ รวมทั้งสร้างวิธีการที่จะรองรับให้เยาวชนสามารถประกอบตัวได้ในช่วงต้นและยืนอยู่ได้ในอนาคต เพื่อให้เด็กรุ่นใหม่มีที่ยืนในสังคมและกำหนดอนาคตตนเองได้ และในฐานะที่พรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคการเมือง หากได้เป็นรัฐบาลจะสนับสนุน ไม่ขัดขวางความคิดสร้างสรรค์ จะผลักดัน ไม่ย่นขวางทางคนรุ่นใหม่

ส่วนกรณีการบังคับใช้ มาตรา 112 พรรคเพื่อไทยย้ำในจุดยืนตามที่นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคได้กล่าวไว้ โดยจะเป็นตัวกลางนำปัญหาเข้าสู่การพิจารณาของสภา เพื่อแก้ไขปัญหาจากการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลซึ่งใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือกำจัดและบีบคนเห็นต่าง ยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยพร้อมรับฟังปัญหาทุกฝ่าย นำปัญหานี้เข้าสู่สภา ซึ่งเป็นหนทางแก้ไขปัญหาย่างสันติที่สุด

อ้างอิง : <https://www.posttoday.com/politic/news/667432>

เดลินิวส์

เพื่อไทย ฟุ้งชนะเลือกตั้งเป็นรัฐบาลผัดตด 4 โครงสร้างเศรษฐกิจ-สังคม เปิดพื้นที่คนรุ่นใหม่
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17:37 น.



เมื่อวันที่ 5 พ.ย. นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ ในฐานะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวในงานเสวนาหัวข้อ “ทำเปลี่ยนประเทศไทย” ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในวันครบรอบ 42 ปีการก่อตั้งมติชนสุดสัปดาห์ว่า สิ่งแรกประเทศไทยควรเปลี่ยนคือเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรี ในขณะที่พรรค พท. ได้เตรียมความพร้อมสู่ศึกเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงด้วยการจัดสรรองคาพยพครั้งใหญ่ของพรรค ทั้งการปรับโครงสร้างการบริหาร ปรับคณะกรรมการบริหารพรรค ประกาศวิสัยทัศน์เพื่อเปลี่ยนทิศทางของประเทศในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 64 เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 64

นายจุลพันธ์ กล่าวว่า หากเข้าสู่การเลือกตั้งและพรรค พท. ชนะจนได้เสียงเพียงพอเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลได้ ขั้นตอนต่อไปพรรค พท. จะจัดอุปสรรคและความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญปี 60 รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทำให้ได้เห็นถึงความเปราะบางทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และสาธารณสุข จนปัญหาแตกประทุ กลายเป็นวิกฤติและปัญหารุนแรงหนักขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากความผิดพลาดในการงานบริหารรัฐบาล และส่วนหนึ่งเพราะประเทศมีจุดอ่อนอยู่แล้วใน 4 ด้านซึ่งต้องได้รับการแก้ไข ได้แก่ 1.โครงสร้างทางเศรษฐกิจ 2.โครงสร้างการศึกษา 3.โครงสร้างพื้นฐาน และ 4.โครงสร้างเศรษฐกิจดิจิทัล

นายจุลพันธ์ กล่าวว่า สำหรับนโยบายคนรุ่นใหม่ของพรรค พท. ได้เตรียมนโยบายสำหรับแก้ไขปัญหาเรียนจบแล้วไม่มีงานทำซึ่งเป็นปัญหาที่เด็กและเยาวชนที่เติบโตในยุค พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องเจอ ทั้งตงงาน หางานทำไม่ได้ ไม่มีอนาคต โดยพรรค พท. จะใช้กลไกของคณะกรรมการด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม คิดค้นวิธีการเชิงกลยุทธ์และเชื่อมโยงนวัตกรรม มาใช้ในการดำรงชีวิตและทำมาหากิน ด้วยการสร้างงานและแนวทางการช่วยเหลือ รวมทั้งสร้างวิธีการที่จะรองรับให้เยาวชนสามารถประกอบตัวได้ในช่วงต้นและยืนอยู่ได้ในอนาคต เพื่อให้เด็กรุ่นใหม่มีที่ยืนในสังคมและกำหนดอนาคตตนเองได้ และในฐานะที่พรรค พท. ในฐานะพรรคการเมือง หากได้เป็นรัฐบาลจะสนับสนุน ไม่ขัดขวางความคิดสร้างสรรค์ จะผลักดัน ไม่ย่นขวางทางคนรุ่นใหม่

นายจุลพันธ์ กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีการบังคับใช้กฎหมายอาญามาตรา 112 พรรค พท. ย้ำในจุดยืนตามที่ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรค ได้กล่าวไว้ โดยจะเป็นตัวกลางนำปัญหาเข้าสู่การพิจารณาของสภา เพื่อแก้ไขปัญหาจากการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลซึ่งใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือกำจัดและบีบคนเห็นต่าง ยืนยันว่าพรรค พท. พร้อมรับฟังปัญหาทุกฝ่าย นำปัญหานี้เข้าสู่สภา ซึ่งเป็นหนทางแก้ไขปัญหาอย่างสันติที่สุด

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/news/447216/>

ราชกิจจานุเบกษา รับรองจดทะเบียนจัดตั้ง “พชรกุฎีไทยภักดี” -หมอวรงค์ หัวหน้า
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:14 น.



ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศรับรองการรับจดทะเบียนจัดตั้ง "พชรกุฎีไทยภักดี" มี "นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม" หัวหน้าพชรกุฎี อุดมการณ์ชัด ประกาศปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้งพชรกุฎีไทยภักดี ระบุว่า ด้วยนายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามมติในการประชุมเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ได้จดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อพชรกุฎีไทยภักดี ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ไว้ในทะเบียนพรรคการเมือง ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2564 โดยมีรายละเอียด เกี่ยวกับคำประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคการเมือง นโยบายพรรคการเมือง ข้อบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองของพชรกุฎีไทยภักดี

สำหรับพชรกุฎีไทยภักดี กำหนดชื่อย่อภาษาไทย ” ทภค ” ชื่อภาษาอังกฤษ “Thaipakdee” ชื่อย่อ “TPD” โดยมีสำนักงานใหญ่พรรคตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 87 หมู่ที่ 10 ถนนนครอินทร์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 ใช้ภาพเครื่องหมายของพรรค เป็นรูปหัวใจ ภายในรูปหัวใจ ประกอบด้วย สีแดง หมายถึงชาติ และหมายความรวมถึง ความนิยมในชาติ สีเหลืองหมายถึง ศาสนา สีน้ำเงินหมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ เมื่อนำทั้งสามสีมารวมกันเป็นรูปหัวใจ หมายถึง การรวมใจ เป็นหนึ่งเดียวของคนทั้งชาติที่ยึดมั่นในหลักศาสนา และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

โดย พชรกุฎีไทยภักดีได้จัดทำคำประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรค 5 ข้อคือ 1. พชรกุฎีไทยภักดี จะปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และมีปณิธานที่มั่นคง ชัดเจนต่ออุดมการณ์ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. พชรกุฎีไทยภักดี จะสืบสานรากเหง้า เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ความเป็นไทย รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 3. พชรกุฎีไทยภักดี จะดำเนินการลดอำนาจ ควบคุม ตรวจสอบ ทนผูกขาด ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนทุกอาชีพ 4. พชรกุฎีไทยภักดี เสริมสร้างศักยภาพในการประกอบ

อาชีพของทุกคนขึ้น ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อสร้างความเท่าเทียมของประชาชน 5. พรรคไทยภักดี สร้างรากฐาน ความมั่งคั่งของชาติอย่างมั่นคงด้วยแนวทางเศรษฐกิจ ที่พึ่งพาตนเอง

สำหรับรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไทยภักดี จำนวน 6 คน ประกอบด้วย 1. นายวรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรค 2. นายวิชัย ล้ำสุทธิ เลขานุการพรรค 3. นายพันธุ์เทพ ฉัตรนระริชต์ เจริญฤทธิพรรค 4. นายปฎิยุทธ ทองประจง นายทะเบียนสมาชิกพรรค 5. นายพุดิพงษ์ สงวนวงศ์ชัย กรรมการบริหารพรรค 6. นายวสันต์ มีวงษ์ กรรมการบริหารพรรค

อ้างอิง : <https://www.posttoday.com/politic/news/667454>

โคราช อบต.ท่าลาด เติมนรณรงค์ ชวนปชช.ใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้นำ-สมาชิก ท้องถิ่น
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:25 น.



นครราชสีมา อบต.ท่าลาด จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.อบต. และนายก อบต. ภายใต้แนวคิด
เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส โดยให้ทางเจ้าหน้าที่แต่งชุดกระโปรงถือป้ายเดิน

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา (กกต.นครราชสีมา) จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ออกไปใช้
สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) โดยมี
นางอุมาภรณ์ ภูมินิธิรักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด และเจ้าหน้าที่ รวมพลังรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้
สิทธิเลือกตั้ง มีการถือป้าย และแจกแผ่นพับให้ความรู้ ตลอดเส้นทางถนนหมู่บ้าน ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง สร้าง
สีสันน่าสนใจ โดยเจ้าหน้าที่ และ พนักงาน อบต.ท่าลาด ซึ่งผู้หญิงแต่งชุดกระโปรงออกมาเดินถือป้าย และ เต็มเชิญชวน
ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เป็นการ
กระตุ้นเตือน และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตนในระบบประชาธิปไตย ทั้งเชิญชวนให้
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 64 นี้ให้มากที่สุด ทั้งนี้องค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าลาด มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 10,002 คน

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6715406

“ยุทธพร อิศรชัย” เจาะลึก “เพื่อไทย-ก้าวไกล-พปชร.” พันธ “3ป.” แตก แต่แยกกันไม่ได้
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 23:00 น.



หมายเหตุ : “รศ.ดร.ยุทธพร อิศรชัย” อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองผ่าน “สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์” สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวของพรรคการเมือง ที่ต่างเตรียมตัวลงสู่สนามเลือกตั้ง ภายใต้กติกาใหม่ จะตอบโจทย์ต่อใครมากที่สุด รวมถึงปรากฏการณ์ “อึ้งอึ้งเอฟเฟกซ์” ส่งผลต่อ “พรรคก้าวไกล” หรือไม่ และ “พรรคพลังประชารัฐ” กำลังเผชิญหน้ากับบทท้าทายอะไรบ้าง มีสาระที่น่าสนใจดังนี้

- หลังจากที่พรรคเพื่อไทยเปิดตัว “แพทองธาร ชินวัตร” เข้ามานั่งในตำแหน่งประธานที่ปรึกษาพรรคที่ผ่านมา ได้ส่งผลต่อการเมืองอย่างไรบ้าง

การเปิดตัวของพรรคเพื่อไทยครั้งนี้ โดยเฉพาะการเปิดตัวคุณแพทองธาร รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรค ทำให้คนมองว่า คุณแพทองธารจะมาเป็นแคนดิเดตนายกฯหรือไม่ ซึ่งล่าสุดเจ้าตัวเองก็ยังบอกว่าเป็นเรื่องของอนาคต ซึ่งสิ่งเหล่านี้สะท้อนภาพให้เห็นผลทางด้านบวกและทางลบ ที่เกิดขึ้นกับพรรคเพื่อไทย

ในแง่ของผลด้านบวกเราจะเห็นว่า พรรคเพื่อไทยมีซิกเนเจอร์ที่สำคัญคือคุณทักษิณ ชินวัตร ดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ กระบวนการสื่อสารทางการเมืองที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ ทั้งการรีแบรนด์ดิ้ง พิโชนี่ หรือการปล่อยคลิปต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคุณทักษิณออกมา เป็นระยะๆ รวมถึงการวางตัวทายาททางการเมืองของคุณทักษิณ คือคุณแพทองธาร ตรงนี้คือความพยายามสร้างความมั่นใจให้กับส.ส.และลูกพรรค อีกด้านหนึ่งยังเป็นการเรียกกำลังใจจากฐานผู้สนับสนุน ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะส่งผลต่อเอกภาพของพรรคเพื่อไทย ที่เคยถูกตั้งคำถามมาก่อนหน้านี้ ว่าพรรคจะแตกไหม เพราะมีคนย้ายพรรค รวมทั้งยังมีการไปตั้งพรรคการเมืองใหม่ รวมทั้งพรรคไม่ได้เป็นรัฐบาลมาตั้งแต่ปี 2557แล้ว

ประการต่อมาคือการสะท้อนให้เห็นถึงการสร้างความสมดุลขึ้นภายในพรรคทั้ง คนรุ่นเก่า รุ่นกลาง และคนรุ่นใหม่ จะเห็นได้ว่า นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี เข้ามามีบทบาทในฐานะผู้อำนวยการพรรค ทั้งที่จริงๆต้องถือว่าโดนใบดำทางการเมือง ไม่สามารถดำรงตำแหน่งใดๆทางการเมืองได้อีก แต่การเข้ามาของนพ.สุรพงษ์ คือการสะท้อนว่าเพื่อวางยุทธศาสตร์ ในช่วงของการเปลี่ยนผ่าน สร้างความสมดุลของพรรคทั้งคนรุ่นเก่า รุ่นกลาง และคนรุ่นใหม่ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสมดุลกับส.ส.เขต ซึ่งเป็นแกนนำในทางยุทธศาสตร์

จะเห็นได้ว่าหน้าตาของหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคที่มีการเปลี่ยนแปลงไป จะสะท้อนให้เห็นว่าพรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญกับส.ส.เขตมากขึ้น เช่น การดึงนพ.ชลน่าน นักการเมืองที่เติบโตมาจากส.ส.เขต มาจากพื้นที่จริง ๆ

ประการที่สาม คือการสะท้อนให้เห็นถึงการเปิดพื้นที่ให้กับ คนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเมืองในเชิงอัตลักษณ์ การมองไปถึงประเด็นที่คนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญ ซึ่งจุดนี้เท่ากับเป็นการเปิดหน้าชนกับ “พรรคก้าวไกล” ซึ่งประเด็นที่มีการหยิบยกขึ้นมา นั้น จะไปสอดคล้องกับการเปิดตัวคุณแพทองธาร ในฐานะคนรุ่นใหม่ ขณะเดียวกันอย่าลืมว่าคุณแพทองธาร คือผลผลิตของการเมืองที่มีสภาพการณ์ ความขัดแย้งในเมืองไทยที่ผ่านมาด้วยคนหนึ่ง คุณแพทองธารเติบโตมาในช่วงการเมืองปี 2548-2549 ก็ได้รับผลโดยตรง

“จุดนี้ต่างจากคุณยิ่งลักษณ์ ที่เข้าสู่การเมืองในเวลาเพียง 49 วัน และได้เป็นนายกฯ ดังนั้นจุดนี้อาจทำให้ความเกี่ยวพันทางการเมืองของคุณยิ่งลักษณ์ อาจจะไม่ไต่มีมากเท่ากับคุณแพทองธารด้วยซ้ำไป จุดนี้อาจจะเป็นผลด้านบวกสำหรับพรรคเพื่อไทย ”

แต่ในแง่ผลด้านลบ ประการแรกคือ การถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการเมืองแบบ “ชินวัตร แฟมิลี่” ก็จะมาอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งจะกลายเป็นจุดอ่อนของพรรคเพื่อไทย คุณทักษิณ และคุณแพทองธาร เองอีกด้วย แต่สำหรับมุมมองของพรรคเพื่อไทยอาจจะไม่ได้เห็นเป็นจุดอ่อน เพราะสิ่งสำคัญของ พรรคคือ “ฐานส.ส.” ในพื้นที่ หรือส.ส.เขต ไม่ใช่ชนชั้นกลาง ดังนั้นถึงแม้จะเกิดผลลบ แต่เมื่อซังน้ำหนักแล้วอาจจะไม่ได้มากไปกว่า ผลลัพธ์ที่พรรคจะได้รับ

ประการที่สอง คือการเปิดพื้นที่การเมืองใหม่ ก็จะทำให้เกิดคำถามว่า จะทำได้จริงหรือไม่ หรือสุดท้ายจะเป็นแค่เรื่องของทนายทนายทางการเมืองของตระกูลการเมืองต่างๆ เท่านั้น

ประการที่สาม เรื่องแลนด์สไลด์ ที่คุณทักษิณ ได้พูดถึงอยู่เสมอ ถามว่าจะเกิดขึ้นง่ายหรือไม่ ต้องบอกว่าไม่ง่ายเลย เพราะกติกาในรัฐธรรมนูญปี 2560 หรือ “ภูมิทัศน์ทางการเมือง” สภาพแวดล้อมทางการเมือง มุมมอง ของผู้คนที่เปลี่ยนไป อาจจะทำให้แลนด์สไลด์ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ง่าย

อย่าลืมว่าพรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านมายาวนาน ไม่ได้เป็นรัฐบาลตั้งแต่ปี 2557 จะไม่มีนโยบายที่ดึงดูดผู้คน ดังนั้นจะเห็นได้ว่า หลายครั้งพรรคเพื่อไทยจึงกลับไปพูดถึงนโยบายที่รัฐบาลของคุณทักษิณ เคยทำสำเร็จเอาไว้เมื่อปี 2544 และความสำเร็จของพรรคไทยรักไทย คือการเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่

แม้วันนี้กติกาทางการเมืองกำลังจะเปลี่ยน ไปสู่ระบบบัตรเลือกตั้ง 2 ใบแบบคู่ขนาน ในรัฐธรรมนูญปี 2560 ซึ่งรูปแบบนี้พรรคไทยรักไทย เคยประสบความสำเร็จมาแล้วภายใต้รัฐธรรมนูญ 2540 ในการเลือกตั้งปี 2544 และการเลือกตั้งปี 2548 และภายใต้รัฐธรรมนูญ 2550 ในการเลือกตั้งในปี 2550 และการเลือกตั้งปี 2554 แต่เมื่อมาถึงรัฐธรรมนูญ 2560 เราไม่ได้ใช้กติกาที่มีระยะเวลาหนึ่งแล้ว ดังนั้นสมมติฐานเดิมที่เราเคยคิดว่ากาบัตร 2 ใบ กกับการตัดสินใจเลือกตั้งของโหวตเตอร์จะไปในทิศทางเดียวกัน จริงหรือไม่

หากไปในทิศทางเดียวกัน แน่แน่นอนว่าพรรคใหญ่ได้เปรียบตามที่หลายคนคาดการณ์กัน แต่ถ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้น เช่นใบหนึ่งคนกาให้กับพรรคการเมือง แต่อีกใบหนึ่งคนกาให้กับ ส.ส.เขตในพื้นที่เลือกตั้ง หากเป็นแบบนี้พรรคขนาดใหญ่ก็จะได้เปรียบเสมอไป ก็อาจจะเป็นพื้นที่ของพรรคขนาดกลาง ดังนั้นจุดนี้เราต้องพิจารณาด้วยสมมติฐานที่บัตร 2 ใบ นั้นจะยังเป็นประโยชน์ให้กับพรรคขนาดใหญ่จริงอยู่หรือไม่

จุดนี้จึงเป็นเหมือนทั้งผลบวกและลบต่อพรรคเพื่อไทย ที่เพิ่งเปิดตัวคุณแพทองธาร และกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่

- วันนี้มีการมองว่าคู่แข่งของพรรคเพื่อไทย ที่แท้จริงคือพรรคก้าวไกล

แน่นอนว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ภูมิทัศน์ทางการเมืองของผู้คนได้เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งต้องกลับไปดูว่าการที่คุณทักษิณ รีแบรนด์ดิ้ง พรรคและตัวเองนั้นคนรุ่นใหม่ ให้การตอบรับหรือไม่ ต้องไปพิสูจน์กันในวันเลือกตั้ง เท่าที่ดูจากกระแส วันนี้คนรุ่นใหม่เอง ซึ่งก็ไม่ใช่ทั้งหมดจะนิยมในตัวคุณทักษิณ ทั้งหมด ขณะเดียวกันฐานเสียงเดิมของพรรคเพื่อ

ไทย ที่อยู่ใกล้กลุ่มคนเสื้อแดง หรือส.ส.ในเขตพื้นที่ที่ดี จะยังรักษาคะแนนเอาไว้ได้มากน้อยแค่ไหน และคนในกลุ่มนี้จำนวนไม่น้อยก็โรยรากันไปตามวัย

เมื่อทางพรรคเพื่อไทยเปิดตัวแบบนี้ ก็คือการพุ่งตรงไปสู่พรรคก้าวไกล เพราะสำหรับพรรคพลังประชาชนเอง ลำพังแค่ศึกภายในเองก็ยุ่งยากมากพอสมควรแล้ว ดังนั้นในการเลือกตั้งครั้งหน้า ยิ่งเป็นโจทย์ใหญ่สำหรับพลังประชาชน แต่ณ วันนี้ต้องยอมรับว่า ฐานเสียงของพรรคเพื่อไทย และพรรคก้าวไกลมีความทับซ้อนกันพอสมควร ดังนั้นความคาบเกี่ยวจุดนี้จึงทำให้เป็นปัญหาระหว่างสองพรรคนี้

ทั้งนี้หากเปรียบเทียบระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกล ก็จะมองเห็นได้ประมาณ 4-5 ประเด็น อย่างแรกคือ 1.ที่มา เชิงอุดมการณ์ของพรรค จะเห็นได้ว่า พรรคก้าวไกล เกิดขึ้นจากความคิดเชิงวิชาการ มุ่งเน้นไปสู่การสร้างประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ หรือแม้แต่การให้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม

ขณะที่พรรคเพื่อไทย ที่มาคือเป็นเรื่องนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชน แล้วนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงประชาธิปไตย และการต่อต้านเผด็จการ นี่คือจุดต่างกัน ซึ่งเป็นแนวทางที่มีมาตั้งแต่พรรคไทยรักไทย พลังประชาชนจนมาถึงพรรคเพื่อไทย

ประเด็นที่สองคือฐานสนับสนุน จะเห็นได้ว่าพรรคก้าวไกล มีฐานสนับสนุนจากชนชั้นกลางรุ่นใหม่ ในเขตเมือง คนกลุ่มนี้ต้องการอนาคตที่ดีกว่า ส่วนพรรคเพื่อไทย ฐานสนับสนุนคือคนในระดับพื้นที่ ที่ต้องการให้แก้ปัญหาในปัจจุบันของเขา เช่นปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ฐานเสียงตรงนี้อาจจะมีความทับซ้อนกันบ้าง แต่ก็ไม่ได้ทั้งหมด

ประเด็นที่สาม คือวิถีปฏิบัติทางการเมือง โดยพรรคก้าวไกลการขับเคลื่อนทางการเมือง จะมุ่งไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม และทางสังคม เช่นการเสนอแก้ไขมาตรา 112 หรือจะขยับไปถึงขั้นเสนอให้ยกเลิกมาตรา 112 การพูดถึงการเมืองเชิงอัตลักษณ์ของกลุ่มคนต่างๆ ขณะที่พรรคเพื่อไทย วิถีปฏิบัติทางการเมือง จะเป็นพรรคที่อยู่ในการเลือกตั้งหรือได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง มีบทพิสูจน์คือการที่พรรคชนะการเลือกตั้ง 5 สมัยติดต่อกัน ตั้งแต่พรรคไทยรักไทย จนมาถึงพรรคเพื่อไทย โดยได้อันดับที่ 1 มาทุกยุค เพียงแต่ล่าสุดไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ แต่ก็ยังเป็นพรรคอันดับ1 ในสภาฯ ดังนั้นวิถีปฏิบัติของพรรคเพื่อไทยจึงเน้นไปที่การเลือกตั้ง มากกว่า

ประการที่สี่คือการจัดโครงสร้างองค์กร จะเห็นได้ว่าโครงสร้างองค์กรของพรรคก้าวไกล จะเน้นไปที่การเป็นตัวแทนของกลุ่มอัตลักษณ์ ในสังคม ขณะที่เพื่อไทยในอดีตจะเน้นบทบาทของแกนนำ หรือบุคคลระดับนำของพรรค แต่ปัจจุบันมีความพยายามที่จะสร้างสมดุล ระหว่างส.ส.เขตกับบรรดาแกนนำในเชิงยุทธศาสตร์ มากขึ้น ดูได้จากหน้าตาของกรรมการบริหารพรรคชุดล่าสุด

ประการที่ห้า คือบริบทแวดล้อมทางการเมือง ในแง่รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะระบบเลือกตั้ง จะเห็นได้ว่าพรรคก้าวไกล กับระบบบัตรเลือกตั้ง 2 ใบแบบคู่ขนาน (MMM) จะไม่เอื้ออำนวยต่อพรรคก้าวไกล เท่าไหร่ ในขณะที่ระบบนี้จะเอื้ออำนวยต่อพรรคเพื่อไทยมากกว่า แต่ทั้งนี้ก็ไม่เสมอไป เพราะหากการไปลงคะแนนเสียงของประชาชนไม่ได้อยู่ในทิศทางเดียวกันกับบัตร 2 ใบ เหมือนกับการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับ 2540 และฉบับ 2550 ดังนั้นก็ต้องบอกว่า เป็นเพียงสมมติฐานที่อ้างอิงจากระบบการเลือกตั้งที่เคยเกิดขึ้นมา

แต่หลังจากที่หากภูมิทัศน์การเมือง ของผู้คนเปลี่ยนไป ประชาชนไม่ได้กาไปในทิศทางเดียวกัน ก็ไม่ได้หมายความว่าพรรคใหญ่จะได้เปรียบ เสมอไป

- กลับมามองที่พรรคพลังประชาชน จะเดินไปทางไหน

ผมคิดว่า เป็นพรรคที่มีปัญหาเยอะ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าพรรคพลังประชาชนเองไม่ได้มีเอกภาพ และเปรียบเหมือนระเบิดเวลา ที่เดินมาตลอด ซึ่งต้องดูกันตั้งแต่เริ่มก่อตั้งพรรค พบว่ามีการเคลื่อนไหว ต่อรองอำนาจกันของแต่ละกลุ่มอยู่ตลอดเวลา เป็นเพราะพลังประชาชน ขาดฐานทางอุดมการณ์ พรรคไม่ได้ตั้งขึ้นด้วยการเกาะเกี่ยวกันทางอุดมการณ์ แต่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของการเมือง หรือมุ่งทางการเมือง มารวมกัน เพราะฉะนั้นจึงเกิดการต่อรองกันภายในพรรคขึ้นตลอด และเมื่อเกิดความไม่สมดุลเรื่องโควตารัฐมนตรีจะเห็นได้ว่าหลังการเลือกตั้ง 2562 พบว่ามีการกันโควตากลางเอาไว้ให้กับนายกรัฐมนตรีนครี อีกส่วนหนึ่งเป็นโควตาของฝ่ายการเมือง จึงทำให้เกิดคลื่นใต้น้ำมาโดยตลอด

และยิ่งเมื่ออยู่ในสถานะอำนาจของคสช.ถดถอย ไปเรื่อย ๆ หลังการเลือกตั้งในปี 2562 ทำให้ฝ่ายการเมืองขยายอำนาจขึ้นมาแทนจะยิ่งทำให้มีการต่อรองกันเพิ่มมากขึ้น จะเห็นได้ว่าในทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่วงที่กลุ่มสีทุ้ม ออกไป กลุ่มรัฐมนตรี กปปส. ออกไป หรือมี 2 รัฐมนตรีที่ถูกปลด ก็จะมีการเคลื่อนไหวภายในพรรคพลังประชาชน โดยตลอด

ดังนั้นหากพรรคพลังประชาชน ใช้การขับเคลื่อนด้วยบารมีของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และหัวหน้าพรรค ต่อไปเช่นนี้ ก็ต้องถามว่า แล้วจะเดินหน้าไปอย่างมีเสถียรภาพได้หรือไม่ ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ เองก็อยู่ในสภาพ “ขาดลอย” ไม่มีฐานทางการเมืองในพรรค แล้วแนวคิดที่จะไปตั้งพรรคใหม่ ที่มีข่าวว่าจะเกิด “พรรคลุงจิ้ง” ก็คงไม่ง่าย เพราะการทำพรรคการเมือง ต้องอาศัยคนที่มีประสบการณ์ทางการเมือง ในพื้นที่ จะไปหวังพึ่ง คุณฉัตรชัย พรหมเลิศ ก็เป็นอดีตข้าราชการประจำมาตลอดชีวิต ก็คงไม่ง่ายและอย่าลืมน่าว่าในพรรคพลังประชาชน ไม่ได้มีแค่ 1-2กลุ่ม คือกลุ่มที่สนับสนุน พล.อ.ประวิตร กับกลุ่มที่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ แต่ในความเป็นจริงยังมีกลุ่มอื่นที่พร้อมจะเคลื่อนไหวตลอดเวลา เช่นกลุ่มสามมิตร ซึ่งกลุ่มนี้ไม่ตี วันข้างหน้า อาจจะไปอยู่กับพรรคเพื่อไทยหรือไม่ และอาจจะมียากกว่ากลุ่มสามมิตรด้วย

เชื่อว่า เรื่อง 3ป.แตกกันอาจจะเป็นความจริง แต่อย่าลืมน่าว่า พวกเขาแยกกันไม่ได้ เพราะ 3ป.ผูกติดและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลด้วย ดังนั้นหาก 3ป.แยก ก็คือจุดจบของรัฐบาล ดังนั้นก็ต้องอยู่กันไป เคลียร์กันไปแบบนี้ ถึงแม้จะเคลียร์ได้ แต่ความไว้วางใจก็คงไม่เหมือนเดิม

แต่จุดที่น่าคิดคือในสมัยประชุมนี้ จะเป็นช่วงที่ร้อนแรง ต้องติดตาม เพราะจะมีทั้งกฎหมายการเงิน , พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และพรรคการเมือง กรณีที่รัฐธรรมนูญประกาศใช้ ซึ่งกฎหมายเหล่านี้มีความสำคัญหมด ถ้าถึงเวลาแล้วไม่ผ่านสภาฯ นายกกฯ ก็จะถูกตั้งคำถามเรื่องสปิริต เกิดขึ้นตามมาแม้ว่าจะไม่มีกฎหมายกำหนด แต่โดยหลักของระบบสภาฯ หากเมื่อใดที่กฎหมายการเงินไม่ผ่าน แสดงว่าฝ่ายบริหารไม่ได้รับความไว้วางใจจากฝ่ายนิติบัญญัติแล้ว เพราะฉะนั้นจึงจะต้องแสดงสปิริตด้วยการลาออกแต่โดยส่วนตัวเชื่อว่านายกกฯ จะไม่ลาออก แต่จะเลือกการยุบสภาฯ แทน จุดนี้คือความท้าทายในสมัยประชุมนี้

ต้องบอกว่าวันนี้สถานการณ์ของพรรคพลังประชาชน นั้นไม่ได้ง่ายเลย อีกทั้งเรื่องแคนดิเดตนายกกฯ ก็ยังไม่มั่นใจว่าจะมีชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ หรือไม่ เพราะท้ายที่สุดแล้ว หากมีชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ แล้วพรรคจะเสนอชื่อคนอื่นด้วยหรือไม่ และหาก พล.อ.ประยุทธ์ ยังอยู่ต่อไป จะยังเป็นสินค้าที่ขายได้หรือไม่ กับกลุ่มที่สนับสนุน หรือกลุ่มทุน

หรือสุดท้าย พล.อ.ประยุทธ์ จะวางมือทางการเมือง เนื่องจากมีหลายอย่างที่ยังเป็นอุปสรรคของท่านอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความชอบธรรม กรณีเป็นนายกฯ 8 ปี ที่จะครบในเดือน ส.ค. 2565 ซึ่งคาดว่าจะมีคนไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ การถูกตั้งคำถามเรื่องประสิทธิภาพในการบริหารงาน การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาโควิด -19

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/295075>



"รู้ก่อนเลือก" ผู้สมัคร ที่ต้องการผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง ต้องทำอย่างไร
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564



เมืองจ๋าโบ: รู้ปะ? ผู้สมัคร ที่ต้องการผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง ต้องทำอย่างไร

เมืองแจง: - แจ้งรายชื่อ / หน้าที / จำนวนผู้ช่วยหาเสียง ให้ ผอ.กต.จว.ทราบก่อน
- จัดหาเสื้อผ้า/ สิ่งของ/ เลี้ยงอาหาร-เครื่องดื่ม และจ่ายค่าจ้างได้
- แจ้งเปลี่ยนตัวผู้ช่วยหาเสียง ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง

อ้างอิง : <https://news.ch7.com/detail/527420>

บทความพิเศษ : ‘ระบบประชาธิปไตยใหม่’ คลายวิกฤตขัดแย้ง-เหลื่อมล้ำ

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 06:00 น.



ประเทศไทยพยายามพัฒนาระบบประชาธิปไตยกันมานานแต่ไปไม่ถึงไหน และที่กำลังต่อสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายขณะนี้ ก็ยังมองไม่เห็นว่าจะไปถึงไหน ไม่ว่าใครชนะหรือไม่มีใครชนะ เพราะสู้กันอยู่ใน “ระบบประชาธิปไตยโบราณที่ล้าสมัยแล้ว” ซึ่ง “ระบบประชาธิปไตยที่ใช้กันอยู่ทั่วไป มีกำเนิดในประเทศอังกฤษเมื่อหลายร้อยปีมาแล้ว” โดยมีสภาพสังคมเศรษฐกิจเป็นแบบหนึ่ง

แต่สังคมปัจจุบันนั้นเปลี่ยนไปมาก “แม้แต่สหรัฐอเมริกา ประเทศต้นแบบเสรีประชาธิปไตย ระบบประชาธิปไตยก็กำลังมีปัญหา” ที่ประเทศเกิดความเหลื่อมล้ำอย่างสุดๆ ดังที่เกิด “ปรากฏการณ์ 99 : 1” คือการพัฒนาเป็นประโยชน์ต่อคน 1 เปอร์เซ็นต์แต่อีก 99 เปอร์เซ็นต์ ไม่ได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์ “ความเหลื่อมล้ำที่มากเกินไป กำลังกลบหลังทำให้ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง ซับซ้อนยิ่งขึ้นแก้ไขยากขึ้น” การเมืองก็แบ่งขั้วสุดๆ และมีประสิทธิภาพต่ำ ยังหาทางออกไม่ได้

“ระบบประชาธิปไตยที่ใช้กันในปัจจุบันเกิดขึ้นในสังคมครั้งโบราณ ซึ่งสมัยนั้นการติดต่อสื่อสารและการคมนาคมไม่สะดวก ประชาชนต้องเลือกตัวแทนขึ้นมาหรือนั่งเกวียนไปประชุมที่เมืองหลวง เป็นประชาธิปไตยทางอ้อม (Indirect democracy) ที่ประชาชนไม่ได้ใช้อำนาจโดยตรง แต่ผ่านการเลือกตัวแทน หรือประชาธิปไตยแบบใช้ตัวแทน (Represented democracy) ในขณะที่สมัยปัจจุบัน การติดต่อสื่อสารและการคมนาคมเป็นไปอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ประชาชนทั้งประเทศสามารถรับรู้สิ่งเดียวกันทั้งประเทศทันที และสามารถมีส่วนร่วมได้โดยตรง”

ระบบประชาธิปไตยทางอ้อมแต่เพียงอย่างเดียวฐานจึงแคบ ได้ผู้แทนที่ค่อนข้างเป็นคนประเภทเดียวคือผู้มีความสามารถในการหาเสียงให้ได้รับเลือกตั้ง แบบที่เรียกว่านักการเมืองอาชีพ ซึ่งตกอยู่ในอาณัติของนายทุนได้ง่าย เพราะต้องอิงอาศัยแหล่งเงินแบบที่เรียกว่าลึงกินกล้วยจึงมีเจ้าของสวนกล้วยหรือผู้มีอิทธิพลทางการเงินเข้ามาคุมกลุ่มก้อนทางการเมือง เพื่อเป็นอำนาจต่อรองโควตารัฐมนตรี

ธนาธิปไตยจึงมีส่วนสูงแทนที่ธรรมและปัญญา การเมืองจึงมีคุณภาพและสมรรถภาพต่ำ ทำให้บ้านเมืองแก้ปัญหาต่างๆ ไม่ได้ สะสมปัญหาจนวิกฤต นอกจากนั้น

เพราะเป็นการเมืองเชิงอำนาจและผลประโยชน์ การต่อสู้แย่งชิงกันจึงรุนแรง การเมืองจึงวิกฤตเรื้อรังไม่มีทางลงตัวมีรัฐธรรมนูญกว่า 20 ฉบับ ก็แก้ปัญหาไม่ได้ เพราะระบบยังเหมือนเดิม ถึงจะต่อสู้แย่งชิงอำนาจกันอย่างไรๆ พฤติกรรมทางการเมืองก็ยังซ้ำๆ เหมือนเดิม ถ้าไม่ออกแบบระบบใหม่ที่เป็นปัจจัยให้พฤติกรรมทางการเมืองมีความถูกต้อง

ทางออกจึงอยู่ที่ “การออกแบบระบบประชาธิปไตยใหม่ที่ฐานกว้าง” ประกอบด้วย 1.ระบบ Big Data ประชาธิปไตยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยให้คนไทยสามารถสื่อสารได้ตลอด 24 ชั่วโมง อาจเป็นเรื่องปัญหา ร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ มีการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับอย่างทันควัน ให้เป็นความรู้เพื่อการใช้งาน นำไปเผยแพร่และองค์กรปฏิบัติได้รับรู้เพื่อนำไปแก้ไข หรือไปสังเคราะห์เป็นนโยบาย ข้อดีของเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็คือสามารถสำรวจประชามติด้วยต้นทุนราคาถูกลงได้ทุกวัน

2.ส่งเสริมให้คนไทยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมกับการวางนโยบาย สาเหตุที่ประเทศติดขัด เดินผิดทิศผิดทาง มาจากการที่ชนชั้นนำไม่เข้าใจสังคมข้างล่างเพราะเป็นสังคมทางตั้ง (Vertical Society) “การเมืองและระบบราชการถูกครอบงำที่โดยชนชั้นนำซึ่งไม่เข้าใจสังคมข้างล่างหรือชุมชนท้องถิ่นอันเป็นฐานของประเทศ การพัฒนาจึงกระทำแบบสร้างพระเจดีย์จากยอด คืออะไรๆ ก็เอาแต่ข้างบน โดยทิ้งฐานหรือทำให้ฐานอ่อนแอ” เช่น ระบบเศรษฐกิจที่ทำลายการพึ่งตนเองของเกษตรกร ทำให้ชาวไร่ชาวนาล้มละลายหมดกลายเป็นคนจนทั้งในชนบทและเมือง

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมนั้นทำได้ตั้งแต่ 2.1 ประชาธิปไตยชุมชน ทำได้ผ่านสภาผู้นำชุมชน ซึ่งประกอบด้วยผู้นำตามธรรมชาติ ชุมชนละ 40-50 คนคือ องค์กรชุมชนหรือองค์กรจัดการชุมชน สภาประชาชนหรือสภาชุมชนคือ ที่ประชุมของคนทั้งชุมชน ซึ่งมีประมาณ 500-1,000 คน เป็นประชาธิปไตยทางตรง และปัจจุบันก็มีกฎหมาย พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน กำหนดให้มีสภาองค์กรชุมชนระดับต่างๆ อยู่แล้ว

2.2 สภาที่ประกอบด้วยคนทุกภาคส่วน โดยข้อเท็จจริงที่ว่า “รัฐสภาประกอบด้วยคนที่มีลักษณะจำเพาะคือ นักเลือกตั้ง ขาดความทั่วถึงของตัวแทนจากทุกภาคส่วนของสังคม ฉะนั้นควรจะมีสภาอีกประเภทหนึ่ง ที่ทุกภาคส่วนของสังคมเลือกตัวแทนเข้าไปเป็นสมาชิก” สมมุติว่านับแล้วว่าสังคมมี 100 ภาคส่วน เช่น ภาคธุรกิจ สังคม ครู แพทย์ ศิลปิน สื่อมวลชน กองทัพ ตำรวจ ฯลฯ ให้แต่ละภาคส่วนคัดเลือกตัวแทน

สมมุติว่าภาคส่วนละ 5 คน สภาประชาธิปไตยทางสังคม ก็จะมีสมาชิก 500 คน ซึ่งกระจายครบทุกภาคส่วนของสังคม ทำให้เกิดประชาธิปไตยฐานกว้างที่มีตัวแทนครบทุกภาคส่วนจริงๆ ทำให้สังคมเข้ามามีบทบาทกำหนดนโยบาย เป็นการกระจายการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย เป็นการกระจายอำนาจออกไปอย่างกว้างขวาง ไม่กระจุกอยู่เฉพาะคนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งอำนาจรัฐและอำนาจเงินเข้ามาครอบงำอยู่

3.สมัชชานโยบายแห่งชาติ เป็นตัวเชื่อมระหว่างกลไกใหม่ที่กล่าวมาข้างต้นเข้ากับกลไกเดิมคือรัฐสภา “สมัชชานโยบายแห่งชาติ จะทำหน้าที่ขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม หรือ P4 (Participatory Public Policy Process)” ที่ผ่านมานโยบายต่างๆ ไม่นำไปสู่ความสำเร็จ เพราะทำเป็นส่วนๆ หรือเป็นบางส่วน ไม่เป็นระบบครบวงจร ก็เหมือนวงจรไฟฟ้าถ้าไม่ครบวงจรไฟก็เดินไม่ได้

แต่ถ้าทำเป็นระบบครบวงจรก็จะสำเร็จทุกอย่างไม่ว่าจะยากเพียงใด ถ้านโยบายสำคัญๆ ประสบความสำเร็จ บ้านเมืองก็จะลงตัว พ้นจากความยากจน มีความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ เกิดความสมดุล ก็จะสงบสุข ไม่ปั่นป่วน วุ่นวาย ประชาชนกินอิ่มนอนหลับ ก็จะมีคามพึงพอใจในรัฐบาลและการปกครอง วิกฤตการเมืองก็จะยุติลงและกลายเป็นระบบการเมืองที่สร้างสรรค์

ทั้งนี้ “หัวใจของความสำเร็จอยู่ที่การมีสำนักเลขาธิการสมัชชานโยบายแห่งชาติที่เป็นอิสระ มีความคล่องตัว และมีสมรรถนะสูงในการขับเคลื่อนระบบนโยบายครบวงจร” สำนักนี้จึงเป็นระบบราชการไม่ได้ ต้องเป็นองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ ที่สามารถเลือกสรรคนที่มีคุณภาพสูงสุดในหน้าที่นี้เข้ามาทำงาน ฉะนั้นในการออกแบบสำนักงานเลขาธิการสมัชชานโยบายแห่งชาติ จำเป็นต้องพิถีพิถันอย่างยิ่ง เพราะเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของระบบประชาธิปไตยใหม่

โดยสรุปแล้ว กระบวนการทั้งหมดที่กล่าวมาคือ “กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติในสถานการณ์จริง (Interactive learning through action)” ที่ยิ่งทำยิ่งรักกันมากขึ้น ยิ่งเชื่อถือไว้วางใจกันมากขึ้น ยิ่งฉลาดมากขึ้น และฉลาดร่วมกัน เกิดปัญญาพร้อม (Collective wisdom) ทำให้สามารถฝ่าความยากไปสู่ความสำเร็จ และเกิดความสุข ประดุจบรรลุนิพพาน บ้านเมืองจะลงตัว วิกฤตการเมืองที่เรื้อรังมานานก็จะผ่านพ้นไป

ประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกๆที่ริเริ่มระบบประชาธิปไตยใหม่ เป็นตัวอย่างให้ประเทศต่างๆ ที่พบความตึบตัน
ในระบบประชาธิปไตยเก่าแก่กันถ้วนหน้า เป็นการช่วยให้โลกมีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ และมีบรรพประโยชน์อย่างแท้จริง!!!
นพ.ประเวศ วะสี

อ้างอิง : <https://www.naewna.com/politic/613850>